

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประมวล บุตรวิชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาห้าปี เป็นการเป็นการนำเอายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยคำนึงถึงสภาพวิถีชีวิตของท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนจนถึงการใช้เป็นแนวทางในการประสานงานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลในทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และต้องไม่ขัดต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ซึ่งการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยองค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ทั้งในภาคประชาชน ประชาคมตำบล ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อย่างละเอียดรอบคอบ

ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ขอขอบคุณองค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่ง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับนี้จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีความเหมาะสมกับงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สภาพพื้นที่ในท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

นายประมวล บุตรวิชา

(นายประมวล บุตรวิชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

บทนำ

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นแผนที่มีความหมายและระยะเวลาห้าปีเป็นการนำเอายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน

นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม และที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เป็นเอกสารที่แสดงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม

2. ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน กำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยให้พิจารณาดำเนินการตั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) สามารถนำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทำหรือ

ทบทวนเป็นการนำเอายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน ปีงบประมาณถัดไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนั้นในการจัดทำโครงการให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เกี่ยวข้อง และในการจัดทำโครงการให้มีลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจำเป็นเร่งด่วนมากที่ต้องนำมาปฏิบัติก่อน โดยแยกประเภทของโครงการดังนี้

(1)แบบ ผ.01 บัญชีสรูปโครงการ

(2)แบบ ผ.01/บัญชีสรูปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(3)แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา

(4)แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(5)แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการที่พัฒนา สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(6)แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้ใช้รูปแบบเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
- ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
- ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับประสานโครงการพัฒนา อบจ.เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ ภายในเดือน ก.ย.2564 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ บร 1118/ว879 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่องการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	4
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ	31
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล	104
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งตำบลโคกสูง ตั้งห่างจากอำเภอหนองก๊กเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยโพธิ์ทองช่วงจดกับคลองอีสานเขียวบ้านโจดกระทิง บริเวณพิกัด T B 370439 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร ตามล่องน้ำลำห้วยโพธิ์ทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 1 บริเวณทิศใต้ห่างจากหนองไผ่ ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 407410 ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายบ้านคูขาดน้อย บ้านโนนจิว บริเวณจดกับลำห้วยหลวง บริเวณพิกัด T B 418411 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองก๊ก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านคูขาดน้อย – บ้านโนนจิว บริเวณจดกับลำห้วยหลวง บริเวณพิกัด T B 418411 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร ตามแนวลำห้วยหลวงตรงไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร จดกับสามแยกบ้านโนนแดง บริเวณพิกัด T B 418379 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร ตามแนวกิ่งกลางถนนสายบ้านคูขาดน้อย-บ้านโนนจิว ถึงหลักเขตที่ 2 ห่างจากหนองหุ้มไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 414365 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 3 ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 3 จดถนนสายบ้านสระตะเคียน - บ้านสระขาม ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1.80 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 390344 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 7.50 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขี้ยปราสาท อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากหลักเขตที่ 3 ริมถนนสายบ้านสระตะเคียน – บ้านสระขาม ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1.80 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 390344 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 2.80 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 4 จดถนนสายหนองก๊ก – โนนสมบูรณ์ บริเวณห่างจากสามแยกบ้านหนองนกเขา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 366332 ตรงไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1.80 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณทุ่งนาห่างจากทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – หนองนกเขา ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 0.80 กิโลเมตรบริเวณพิกัด T B 350330 รวมทางด้านทิศใต้ประมาณ 4.60 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 5 บริเวณทุ่งนาทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – บ้านหนองนกเขา บริเวณพิกัด T B 350330 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายโคกสว่าง – โนนสมบูรณ์ บริเวณทางโค้งบริเวณพิกัด T B 350375 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร จดห้วยลำสาวายสอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร จดคลองอีสานเขียวบริเวณพิกัด T B 12359408 ไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตามร่องน้ำลี้กคลองอีสานเขียว ถึงจุดสิ้นสุดที่ลำห้วยโพธิ์ทอง บริเวณพิกัด T B 370439 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 12 กิโลเมตร

- เนื้อที่ ตำบลโคกสูงมีเนื้อที่ทั้งหมด 22,528 ไร่ หรือ 34.65 ตารางกิโลเมตร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ำ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มีนาคม - มิถุนายน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม - ตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน

โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ำ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีสระน้ำ 14 แห่ง มีดังนี้

ที่	ชื่อแหล่งน้ำ	หมู่ที่	กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	ลึก (เมตร)	พิกัด	
						N	E
1	สระหนองหัวช้าง	1	180	200	5.00	237000	1639100
2	สระวัดโคกสูง	1	80	180	4.00	235900	1639200
3	สระหนองใหญ่	2	154	492	5.00	234900	1639400
4	สระหนองฝือ	2	195	184	5.00	234600	1635900
5	สระคึกฤทธิ์	3	44	52	5.00	235400	1639600
6	สระหนองบุญนาคน	4	180	200	4.00	238500	1640100
7	สระหนองขาม	4	200	450	4.00	237200	1640000
8	สระหนองบก	5	150	150	5.00	233600	1638900
9	สระหนองหว่า	6	95	155	4.00	236700	1637900
10	สระหนองแปน	6	70	115	3.00	237500	1637600
11	สระหนองไผ่	6	85	160	3.00	237500	1638000
12	สระตะเคียน	7	180	600	4.00	233500	1635200
13	สระวัดหนองนกเขา	8	30	50	3.50	233500	1634000
14	สระหนองคะนิง	8	30	40	3.00	-	-

คลอง 6 สาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีดังนี้

หมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4019 สิ้นสุดที่ดินนายสมร แวงชิน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3,400 เมตร ลึก 4 เมตร

หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายสมร แวงชิน สิ้นสุดที่ฝั่งทิศตะวันออกสะพานองผือ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,010 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 2 เริ่มจากทิศใต้สะพานองใหญ่ สิ้นสุดที่ดินนายทองอิน ทวยสอน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3,600 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 3 เริ่มจากทิศเหนือสะพานองใหญ่ สิ้นสุดที่ดินนายคำปาน สุภา ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 4 เมตร

หมู่ที่ 3 เริ่มจากที่ดินนายคำปาน สุภา สิ้นสุดที่ดินนายชัชฎ์ ฝอยทอง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,520 เมตร ลึก 4 เมตร

หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายเจริญ ป้องเคน สิ้นสุดที่ดินนายบุญช่วย ทูลาไธสง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,320 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่ดินนายนิวัฒน์ พุ่มสระเกตุ สิ้นสุดที่ดินนายคำย ยิ้มผุ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 510 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 3 เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2166 สิ้นสุดที่ดินนายดิษฐ์ ปักษา ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 720 เมตร ลึก 4 เมตร

หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 เริ่มจากทิศเหนือถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2040 สิ้นสุดที่ดินนายเจียม ภาภพรหม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 870 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 2 เริ่มจากทิศใต้ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2040 สิ้นสุดที่ดินนายสมาน เพี้ยไธสง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,520 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 3 เริ่มจากที่ดินนายทองอินทร์ ทวยสอน สิ้นสุดที่ดินนายสนั่น จันทรเมนชัย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,450 เมตร ลึก 4 เมตร

หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายนายสุทัศน์ สุนทวงษ์ สิ้นสุดที่ดินนายสนทยา หอนวัน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3 เมตร

ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่ดินนายสุวรรณ โพธิ์สังข์ สิ้นสุดที่ดินนายแสง ทูรินไธสง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก 3 เมตร

หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 เริ่มจากทิศเหนือสระสระตะเคียน สิ้นสุดที่ดินนายนายสิง เพี้ยนอก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 450 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่ดินนายสนั่น จันทรเมนชัย สิ้นสุดที่ดินนางกว้าง สนิทกลาง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,330 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 3 เริ่มจากทิศตะวันตกหมู่บ้านที่ดินนายคำหมั่น จอดนอก สิ้นสุดเขตของตำบลโคกสูง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 4 เริ่มจากทิศตะวันตกหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ ที่ดินนายสำรวย จิตรสม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 730 เมตร ลึก 4 เมตร

หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 เริ่มจากทิศตะวันออกถนนทางหลวงชนบท 4019 สิ้นสุดที่ดินนางกว้าง สนิทกลาง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,300 เมตร ลึก 4 เมตร

ช่วงที่ 2 เริ่มจากทิศตะวันตกถนนทางหลวงชนบท 4019 สิ้นสุดที่ดินนายพรหม พรหล่อ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 2,140 เมตร ลึก 5 เมตร

ช่วงที่ 3 เริ่มจากถนนลาดยางทางหลวงชนบทบ้านหนองนกเขา - โคกลอย สิ้นสุดที่สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 7 บ้านสระตะเคียน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,450 เมตร ลึก 4 เมตร

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ป่าไม้ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้สำหรับไว้ใช้สอย และเป็นป่าโปร่ง ซึ่งเป็นไม้ขนาดเล็ก

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้าน มี 8 หมู่บ้าน ตำบลโคกสูงจำนวนครัวเรือน 1,679 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 6,669 คน แยกเป็น ชาย 3,365 คน หญิง 3,304 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 192 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อบ้าน	จำนวนประชากร			จำนวนครัวเรือน	ชื่อผู้นำ
		ชาย	หญิง	รวม		
1	บ้านโคกสูง	401	376	777	206	นายพิชิต วงศาจันทร์
2	บ้านคูขาด	443	450	893	226	นายทองศรี บุตรวิชา
3	บ้านโนนสวรรค์	243	247	490	126	นางรุจิรา นาวราศิริ
4	บ้านสะเดาหวาน	543	564	1,108	269	นายสุรเดช ปะนามะทั่ง
5	บ้านโนนสมบูรณ์	609	591	1,200	296	นายมนูญ โคลนกระโทก
6	บ้านหนองหัว	507	496	1,004	246	นายสำรวม เยี่ยมมโน
7	บ้านสระตะเคียน	426	406	832	212	นายจรกรณ์ กรั่มกระโทก
8	บ้านหนองนกเขา	193	173	366	98	นายสมหมาย กุลอุปอาด
	รวม	3,365	3,304	6,669	1,679	

***สำนักทะเบียน กรมการปกครอง (เมษายน 2564)

2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556

3.ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้าน มี 8 หมู่บ้าน ตำบลโคกสูงจำนวนครัวเรือน 1,679 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 6,669 คน แยกเป็น ชาย 3,365 คน หญิง 3,304 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 192 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังนี้

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่และช่วงอายุได้ดังนี้

ที่	ช่วงอายุ	ชาย	หญิง	หมายเหตุ
1	จำนวนประชากรเยาวชน	728	651	อายุต่ำกว่า 18 ปี
2	จำนวนประชากร	2,152	2,082	อายุ 18-60 ปี
3	จำนวนประชากรผู้สูงอายุ	485	571	อายุมากกว่า 60 ปี
	รวม	3,365	3,304	6,669 คน

***สำนักทะเบียน กรมการปกครอง (เมษายน 2564)

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง 1 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง

ข้อมูลด้านการศึกษา

สถานศึกษาสังกัด (สพฐ.)	จำนวน (โรงเรียน)	จำนวนห้องเรียน	จำนวนครู	ลูกจ้าง	จำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสูง-คูขาด	1	11	17	1	141
โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน	1	8	3	5	84
โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์	1	8	8	3	135
โรงเรียนบ้านหนองหว่า	1	8	5	2	53
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน	1	8	4	3	56
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง	1	3	4	3	105

4.2 สาธารณสุข

1. มีการให้บริการด้านสาธารณสุขโดยมีสถานบริการ ดังนี้
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง จำนวน 1 แห่ง
2. จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 4 คน
 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 คน
 - ลูกจ้าง จำนวน 2 คน
 - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 123 คน

3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ	ร้อยละ	100	
4. หอกระจายข่า	จำนวน	8	แห่ง

*ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564

4.3 อาชญากรรม

ไม่มี

4.4 ยาเสพติด

มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนและร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

4.5 การสังคมสงเคราะห์

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อและผู้ด้อยโอกาส

- ผู้สูงอายุ จำนวน 1,074 คน
- ผู้พิการ จำนวน 377 คน
- ผู้ติดเชื่อ จำนวน 8 คน

*ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2564

5.ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมในตำบลโคกสูง มีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญผ่านดังนี้ คือ

ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2166 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 จากอำเภอหนองกี่ ผ่านอำเภอหนองหงส์ ไปยังอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผ่านตำบลต่างๆ คือ ตำบลหนองกี่, ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา, เข้าสู่ตำบลทุ่งกระเต็น, ผ่านไปยังตำบลเยี่ยพราสาท, ตำบลเมืองไผ่ และตำบลโคกสูงต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางในความรับผิดชอบของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลมีลักษณะถนนเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังอัดแน่น

5.2 การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับภาคการเกษตร

5.3 การประปา

ประปาหมู่บ้าน 14 แห่ง

ลำดับ	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	แห่งที่	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ	แหล่งน้ำสำรอง
1	บ้านโคกสูง	1	1	55	มี
2	บ้านโคกสูง	1	2	139	มี
3	บ้านคูขาด	2	1	219	มี
4	บ้านโนนสวรรค์	3	1	120	มี
5	บ้านสะเดาหวาน	4	1	260	มี
6	บ้านโนนสมบูรณ์	5	1	278	มี
7	บ้านโนนสมบูรณ์	5	2	279	มี
8	บ้านโนนสมบูรณ์	5	3	279	มี
9	บ้านหนองหว่า	6	1	225	มี
10	บ้านหนองหว่า	6	2	225	มี
11	บ้านหนองหว่า	6	3	225	มี
12	บ้านสระตะเคียน	7	1	201	มี
13	บ้านหนองนกเขา	8	1	94	มี
14	บ้านหนองนกเขา	8	2	94	มี

บ่อบาดาล 33 แห่ง

ที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	จำนวนบ่อบาดาล			หมายเหตุ
			ทั้งหมด (บ่อ)	ใช้งานได้ (บ่อ)	ชำรุด (บ่อ)	
1	โคกสูง	1	5	1	4	
2	คูขาด	2	6	-	6	
3	โนนสวรรค์	3	2	-	2	
4	สะเดาหวาน	4	6	-	6	
5	โนนสมบุรณ์	5	3	1	2	
6	หนองหว่า	6	7	-	5	
7	สระตะเคียน	7	3	-	3	
8	หนองนกเขา	8	3	-	3	
รวม			33	2	31	

5.4 โทรศัพท์

- โทรศัพท์ไร้สาย

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

การติดต่อสื่อสาร

1. การติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

หมู่ที่ 1 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

2. การติดต่อสื่อสาร ระหว่างหมู่บ้าน,อำเภอ,จังหวัด ใช้บริการไปรษณีย์และทางโทรศัพท์

3. การติดต่อสื่อสารทาง Facebook / เว็บไซต์ อบต.โคกสูง

6.ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

- ประชากรตำบลโคกสูง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การทำนา,ทำสวน,ทำไร่,เลี้ยงสัตว์

6.2 การประมง

- เป็นการประมงแบบพื้นบ้าน เป็นการทำการประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพภายในครัวเรือน โดยใช้เครื่องมือในการทำประมง เช่น แห, เบ็ด, ตาข่าย ฯลฯ โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือคลองอีสานเขียวในเขตพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง

6.3 การปศุสัตว์

ในตำบลโดยทั่วไปมีการเลี้ยงไก่ เป็ด โค กระบือ สุกร หนู ฯลฯ เพื่อใช้ในการใช้สอยและการเลี้ยงชีพและได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

- 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2
- 2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1
- 3.กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3

6.4 การบริการ

1. รถฉุกเฉิน 1669
2. รถน้ำอเนกประสงค์

6.5 การท่องเที่ยว

- ไม่มี

6.6 อุตสาหกรรม

เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครัวเรือน เช่น โรงสีข้าวขนาดเล็ก

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

1. กลุ่มหมอนไหม
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอตำบลโคกสูง
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ หมู่ที่ 3
4. กลุ่มเกษตรกรโคกสูงพัฒนา
5. กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนนสวรรค์
6. ฟาร์มหมู จำนวน 25 ฟาร์ม
7. ฟาร์มไก่ จำนวน 25 ฟาร์ม
8. ร้านค้า จำนวน 74 ร้าน
9. ปืมน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
10. ปืมหลอด จำนวน 7 แห่ง
11. โรงสี จำนวน 21 แห่ง

*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562

6.8 แรงงาน

- ประชากรในตำบลโคกสูงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร รับจ้างทั่วไป และไปทำงานต่างจังหวัด

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

- ประชาชนในตำบลโคกสูงนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99 ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1%

วัด	จำนวน 6 แห่ง
สำนักสงฆ์	จำนวน 2 แห่ง

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

- ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา, งานประเพณีลอยกระทง, งานประเพณีสงกรานต์, งานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภาษาท้องถิ่น

- มีการทอเสื่อกก ทอผ้าไหม จักรสาน นวดแผนโบราณ
- ภาษาพูดเป็นภาษาไทยอีสาน

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

- เสื่อกก เสื่อกกแปรรูป ผ้าไหมพื้นบ้าน

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ

- น้ำฝนตามฤดูกาล

8.2 ป่าไม้

- ต้นไม้ขนาดเล็กปลูกไว้เพื่อใช้สอยเอง

8.3 ภูเขา

- ไม่มี

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ไม่มี

9. อื่นๆ(ถ้ามีระบุด้วย)

- ไม่มี

คณะผู้บริหาร อบต.โคกสูง



นายประมวล บุตรวิชา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง



นายศุภวัฒน์ เยี่ยมมนโน

รองนายกฯ



นายสุวรรณดี กองเงินนอก

รองนายกฯ



นายมนี ปักโคลสาพัง

เลขา นายกฯ



ฝ่ายนิติบัญญัติ อบต.โคกสูง



นายสวาส โสิตาพัฒน์
ประธานสภา



นายบัววร สกกุลกรกอิสระ
รองประธานสภา



นายพิชิต วงศาจันทร์
เลขาสภา



นายชยงค์ ฝอยทอง
สมาชิกสภา อบต.



นางวิษิตา สุภา
สมาชิกสภา อบต.



นางชานายู ดุมกลาง
สมาชิกสภา อบต.



นายเดียน น้าส่อง
สมาชิกสภา อบต.



นายสมพร จิวังคี
สมาชิกสภา อบต.



นายสม ชัยรัตน์
สมาชิกสภา อบต.



นางทองอิม แลงรุน
สมาชิกสภา อบต.



นายจำลอง ทศมาศ
สมาชิกสภา อบต.

นายจำลอง ทศมาศ



นายวิชัย เทียบตุทธิ
สมาชิกสภา อบต.



นายถาวะ สีทองกลาง
สมาชิกสภา อบต.



นายรุ่งสิน เรืองกล้า
สมาชิกสภา อบต.



นายอุดมศักดิ์ คำกา
สมาชิกสภา อบต.



นายประยัต สอนไฉตง
สมาชิกสภา อบต.



ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นได้แก่

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4. แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
5. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
6. การพัฒนากรอบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
7. แนวทางการปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวตั้งสู่แนวราบมากขึ้น

2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็นได้แก่

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นได้แก่

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็นได้แก่

1. การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ประเด็นได้แก่

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทางทะเล
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

1 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
2. แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3. แนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้คำปรึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
4. แนวทางการผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
2. แนวทางการกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3. แนวทางการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสอบแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
2. แนวทางการต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
3. แนวทางการวางอนาคตฐานรากการพัฒนาอุตสาหกรรม
4. แนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
5. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน
6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ

4 ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
2. แนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว
3. แนวทางการเร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระบัญญัติทรัพยากรน้ำ และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4. แนวทางการผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน
5. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. แนวทางการพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อคัดแยกขยะ สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน

5 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ
2. แนวทางการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
3. แนวทางการพัฒนาสังคมมีความสมานฉันท์
4. แนวทางการพัฒนาประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. แนวทางการพัฒนาประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร
6. แนวทางการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
7. แนวทางการพัฒนาอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก
8. แนวทางการพัฒนาอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ำกว่าอันดับที่ 10 ของโลก

6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
2. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
3. แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แนวทางการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนนขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ำ
2. แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า
3. แนวทางการพัฒนาด้านพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน
4. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
2. แนวทางการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี
3. แนวทางการพัฒนาสถานะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้าน บุคลากร โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ

9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
2. แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
3. แนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน

10 ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจบริการ และการลงทุน
2. แนวทางการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
3. แนวทางการสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”

2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ
4. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3 เป้าหมาย

- 1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิตอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ
2. พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ชี มูล
3. พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น
4. บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
3. พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคท้องถิ่น
5. พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก
6. อำนวยความสะดวกยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร
2. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง
3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ (Zoning) และความต้องการตลาด
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค
5. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
6. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าอ้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค
7. พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
8. อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน้ำและป่าธรรมชาติที่สำคัญ
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่ จังหวัดเลยหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อนบ้าน
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู และชัยภูมิ
5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา
6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน

5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค

แนวทางการพัฒนา

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2. เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์
3. พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา
4. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ
5. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม

5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาด่านชายแดน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน
3. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 7.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(พ.ศ.2561-2565)

ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมหอมและสังคมเป็นสุข”

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจาย สินค้าในภูมิภาค
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
4. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน
5. ส่งเสริมการเกษตร ผสมผสานตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และพลังงานทดแทน
7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
8. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย
9. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
10. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบใหม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
3. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
5. สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
6. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
9. ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนการค้าชายแดน
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
11. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์และการตลาด
12. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใหม่ให้มีคุณภาพ
13. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่
14. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข

แนวทางการพัฒนา

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ
- 3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรม การลงทุนพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- 3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
- 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570)

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ำค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

2. พันธกิจ (Mission)

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
10. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
7. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าประสงค์

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เป้าประสงค์

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

เป้าประสงค์

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง”

พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์(Mission)

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. อนุรักษ์ ป่าพุทราภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ร่วม

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย มาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำ
6. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
7. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น
9. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย
มาตรฐานสากล

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
4. ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” (Buriram Blue City) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
11. เร่งรัดการจัดหาน้ำและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์
12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจร
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
15. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
19. ส่งเสริมการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมู่บ้าน
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตใหม่และผลิตภัณฑ์จากใหม่แบบครบวงจร
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning)
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
2. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น
3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- 4.เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ
- 5.เสริมสร้างควมมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
- 6.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
- 7.ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจรของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ
- 8.ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
- 9.ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต
- 10.ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง)
- 11.สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำ ควบคุมการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำ
- 2.เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
- 3.เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

- 1.ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคุมการเสริมสร้างความรู้เรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำ
- 2.ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาวนาฉลาด
- 3.ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 4.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองคนบุรีรัมย์
- 5.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
- 6.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- 7.ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

“บุรีรัมย์สงบสุข”

วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น
- 2.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังการบำบัดฟื้นฟู
4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชน
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด
6. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้านมั่นคงและสงบสุข
9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
11. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและในชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้หลบหนีเข้าเมือง
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

“โคกสูงตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

มีหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงเข้าสู่ยุค 4.0”

พันธกิจหลักการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นการเกษตรกรรมให้เป็นที่ตลาดผลผลิตทางการเกษตร บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในท้องถิ่น
5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยว

6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล
7. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้
8. เชื่อมโยงการทำงานให้เข้าสู่ระบบสารสนเทศ และก้าวทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งพอเพียงและทั่วถึง
2. เพื่อให้มีแหล่งน้ำ อุบโภาค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
3. เพื่อให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
4. เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
5. ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงความอุดมสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
2. แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3. แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4. แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาด
5. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
6. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
7. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง
8. แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
10. แนวทางการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
11. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ
2. แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
3. แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4. แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. แนวทางการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

4 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้
2. แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
3. แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
5. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

นโยบายพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

จากสภาพปัญหาพื้นที่และความต้องการของพี่น้องประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาและความต้องการ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกสูง และเพื่อที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 ก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดี และขยายผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน
- 1.2 ก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจร ขนถ่ายสินค้า การท่องเที่ยว
- 1.3 พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.4 พัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้ใช้ในกิจการประปา ให้เพียงพอ สะอาด สะดวก และขยายเขตประปา ให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้น้ำประปา
- 1.5 จัดทำป้ายจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายถนน สัญญาณไฟจราจร ป้ายชอยต่างๆ

2. ด้านอาชีพ

- 2.1 พัฒนาและปรับปรุงส่งเสริมอาชีพของชุมชนทุกส่วน
- 2.2 สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
- 2.3 ส่งเสริมการจัดทำไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
- 2.4 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
- 2.5 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- 2.6 สนับสนุนการพัฒนาการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
- 2.7 สนับสนุนการลดรายจ่ายในการทำการเกษตรสนับสนุนการไถกลบฟางและใช้แรงงานสัตว์ และขยายพันธุ์สัตว์
- 2.8 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆให้มีความเข้มแข็ง

3. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- 3.1 สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของเด็กให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
- 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้ความสนใจทางด้านกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ให้มีความสามารถในการกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- 3.3 พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
- 3.4 สนับสนุนเยาวชนต้นแบบ เป็นแบบอย่างของสังคมทางการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
- 3.5 ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม (หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งประเพณี)

3.6 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กที่เข้าเรียนมีประสิทธิภาพทุกๆ ด้าน สามารถศึกษาต่อสถานศึกษาอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และสร้างชื่อเสียง
ให้กับองค์กร

4. ด้านสวัสดิการและสังคม

- 4.1 ส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวที่ประสบปัญหา เด็กกำพร้า
อนาถา ผู้พิการ เบี่ยงชีงผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส สนับสนุนกิจกรรมของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์
- 4.2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนสัจจะออมวันละบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์
(เกิด=สวัสดิการแม่และเด็ก),(แก่=สวัสดิการนอกเหนือจากเบี้ยยังชีพ),(เจ็บ=สวัสดิการยามเจ็บป่วย),(ตาย=
สวัสดิการฌาปนกิจศพ)
- 4.3 ส่งเสริมด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อปพร.อสม. เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- 4.4 ส่งเสริมอบรมหน่วยกู้ชีพคอยช่วยเหลือ และ อ.ส.ม. ในชุมชน ให้รู้บทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้น และคอยดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชน
- 4.5 ส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี โดยเน้นการมีกิจกรรมร่วม

5. ด้านส่งเสริมสุขภาพ,บรรเทาสาธารณภัย,ยาเสพติดภายในชุมชน

- 5.1 สนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ประสานงานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แนวทางการป้องกัน วิธีแก้ไขปัญหายาเวยชนและกลุ่มเสี่ยง
- 5.2 รมรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด ให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด
- 5.3 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนอาสาเพื่อรักษาความสงบและช่วยเหลือประชาชนในชุมชน
- 5.4 กำกับดูแลการรักษาความสะอาด การจำกัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย ที่สาธารณะ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
- 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ออกกำลังกายตามชุมชน และสถานที่พักผ่อนในชุมชน
- 5.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
- 5.7 ป้องกันช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ หรือได้รับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย

.....

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (SWOT)

ปัจจัยภายใน	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
1. ด้านการบริหาร	-มีการแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบที่ชัดเจน -มีการจัดโครงสร้างภายในที่ เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ	-การบริหารจัดการงานยังขาดความ เป็นระบบ -สมาชิก อบต.มีความรู้ความเข้าใจ แบบการบริหารงาน ระเบียบ กฎหมาย ของส่วนราชการน้อย -ระบบการตรวจสอบการบริหารงาน ตามระเบียบ และกฎหมายไม่มี ประสิทธิภาพ ทั้งภาคประชาชน สมาชิก อบต. ฯลฯ -งบประมาณในการดำเนินมีไม่ เพียงพอ
2. ด้านบุคลากร	-มีแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมกับ โครงสร้างอำนาจหน้าที่	-บุคลากรขาดศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -บุคลากรขาดประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน -บุคลากรขาดทัศนคติ การเสียสละ ในการปฏิบัติงาน -ปริมาณงานที่มีมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า ทำให้ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานเชิงรุก
3. ด้านงบประมาณ	-พัฒนารายได้โดยการปรับปรุง แหล่งรายได้และระบบจัดเก็บภาษี	-งบประมาณมีจำนวนจำกัด มีรายได้ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ พัฒนา
4. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่	-มีกลุ่มออมทรัพย์ และ กองทุน หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน	-ขาดการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม

	-มีหน่วยงานสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ	-ประชาชนขาดความตระหนักในการ ดูแล และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
--	---	---

ปัจจัยภายนอก	โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
1. ด้านการเมือง	-รัฐกระจายอำนาจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นทำให้ ท้องถิ่นมีภารกิจและหน้าที่ ตาม กฎหมายทั้งที่เป็นไปโดยปกติและที่ ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน อื่นๆทำให้การปฏิบัติงานมีความ ใกล้ชิดต่อประชาชนและแก้ไข ปัญหาความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้นตามไป ด้วย	-ภารกิจที่มากขึ้นและงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มี ความสมดุลกับภารกิจที่ได้รับ -หน่วยงานด้านภารกิจไม่มีความ เข้าใจสถานะและหน้าที่ถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี ความเข้าใจว่าเป็นอำนาจของตนอยู่ -การกระจายอำนาจให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ครบถ้วน ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ของงบประมาณแผ่นดินที่จะต้อง จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
2. ด้านเศรษฐกิจ	-นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่ สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล -การสร้างความเข้มแข็งตามระบบ เศรษฐกิจแบบพอเพียง -การส่งเสริมการผลิตสินค้าของ ชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เสริม	-ไม่มีการส่งเสริมการตลาดหรือ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้ แพร่หลาย -ค่าครองชีพสูง -สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ -ไม่มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อย่างแท้จริง
3. ด้านสังคม	-มีการดำเนินการหรือระบบกลุ่มของ ประชาชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออม ทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ฯลฯ	-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาก ขึ้นทั้งในชุมชน -ขาดกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่เยาวชน

4. ด้านรัฐบาล	-มีนโยบายการส่งเสริมให้สังคมอยู่ อย่างเป็นสุข ภายใต้แนวคิดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-มีการแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม นายทุน ผู้เสียผลประโยชน์ -มีต่อต้านจากกลุ่มบุคคลที่มี ความคิดแตกต่าง -เกิดความแตกแยกความสามัคคีทั้ง ครอบครัวและสังคมอย่างรุนแรงมี การแบ่งแยกอย่างรุนแรง
---------------	--	---

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

- 1.1 การว่างงาน และขาดอาชีพเสริม
- 1.2 ความไม่แน่นอนของ ราคาสินค้าเกษตร ราคาปัจจัยในการผลิตสูง
- 1.3 ขาดที่ทำกินในการเกษตร
- 1.4 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- 1.5 ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

2. ปัญหาด้านสังคม

- 2.1 ไม่มีแหล่งสำหรับเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ
- 2.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการดูแลที่ดี
- 2.3 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
- 2.4 ปัญหาครอบครัวแตกแยก
- 2.5 มีสถานที่ออกกำลังกายและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
- 2.6 ยาเสพติดแพร่ระบาด

3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 3.1 มีเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดและต้องปรับปรุงมาก
- 3.2 ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนและไม่เพียงพอในภาคการเกษตร
- 3.3 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
- 3.4 งบประมาณในการพัฒนามีไม่เพียงพอ

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

- 4.1 ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
- 4.2 ไม่มีระบบชลประทานที่ดีภายในตำบล
- 4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ คู คลอง ตื้นเขิน และ ขาดการปรับปรุงดูแล
- 4.4 ระบบประปาหมู่บ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน
- 4.5 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่างเต็มที่
- 4.6 พื้นที่บางส่วนเป็นดินปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข

- 5.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- 5.2 โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคท้องร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ความดัน

5.2 ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ

6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้ประสบการณ์ในการทำงานไม่เพียงพอ รวมถึง มีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.2 ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ในการบริหาร การตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.1 ความไม่ชัดเจนของนโยบายการศึกษา ในเรื่องการถ่ายโอนสถานศึกษา และด้านระเบียบปฏิบัติที่ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

7.2 เด็กและเยาวชนขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ

7.3 เด็กและเยาวชน ไม่สนใจเรียน มีสถิติไม่เรียนต่อ เรียนไม่จบ และออกกลางคัน เพิ่มขึ้น

7.4 ความไม่ใส่ใจในการ พิธีพู่และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและบริเวณโดยรอบ

8.2 ยังไม่มีวิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสม

8.3 ความไม่ใส่ใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะ

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
1	ด้านเมืองน่าอยู่	-บริหารงานทั่วไป -บริการชุมชนและสังคม -การเศรษฐกิจ -การดำเนินการอื่นๆ	-แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานรักษาความสงบภายใน -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง	อบต. โคกสูง
2	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและการบริหารบ้านเมืองที่ดี	-บริการชุมชนและสังคม	-แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์ -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานงบกลาง	-สำนักปลัด -กองสวัสดิการสังคม	อบต. โคกสูง
3	ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	-บริการชุมชนและสังคม	-แผนงานการศึกษา -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-กองการศึกษา	อบต. โคกสูง
4	ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	-การเศรษฐกิจ	-แผนงานการเกษตร	-สำนักปลัด	อบต. โคกสูง

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี2567		ปี2568		ปี2569		ปี2560		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่												
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	10	2,500,000
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	15	740,000	15	740,000	15	740,000	15	740,000	15	740,000	75	3,700,000
1.3 แผนงานสาธารณสุข	6	220,000	6	220,000	6	220,000	6	220,000	6	220,000	30	1,100,000
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน	2	300,000	2	300,000	2	300,000	2	300,000	2	300,000	10	1,500,000
1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	900,000	4	1,100,000	3	600,000	3	600,000	3	600,000	18	3,800,000
รวม	30	2,660,000	29	2,860,000	28	2,360,000	28	2,360,000	28	2,360,000	143	12,600,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี2567		ปี2568		ปี2569		ปี2560		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณชีวิตพัฒนาอาชีพและการบริหารบ้านเมืองที่ดี												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	970,000	11	970,000	11	970,000	11	970,000	11	970,000	55	4,850,000
2.2 แผนงานสาธารณสุข	8	672,000	8	672,000	8	672,000	8	672,000	8	672,000	40	3,360,000
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	380,000	4	380,000	4	380,000	4	380,000	4	380,000	20	1,900,000
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23	1,745,000	23	1,745,000	23	1,745,000	23	1,745,000	23	1,745,000	115	8,725,000
2.5 แผนงานงบกลาง	3	12,060,000	3	12,060,000	3	12,060,000	3	12,060,000	3	12,060,000	15	60,300,000
รวม	49	15,827,000	49	15,827,000	49	15,827,000	49	15,827,000	49	15,827,000	245	79,135,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี2567		ปี2568		ปี2569		ปี2560		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น												
3.1 แผนงานการศึกษา	13	5,260,000	13	5,260,000	13	5,260,000	13	5,260,000	13	5,260,000	65	26,300,000
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	10	600,000	10	600,000	10	600,000	10	600,000	10	600,000	50	3,000,000
รวม	23	5,860,000	23	5,860,000	23	5,860,000	23	5,860,000	23	5,860,000	115	29,300,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี2567		ปี2568		ปี2569		ปี2560		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร												
แผนงานการเกษตร	8	225,000	8	225,000	8	225,000	8	225,000	8	225,000	40	1,125,000
รวม	8	225,000	8	225,000	8	225,000	8	225,000	8	225,000	40	1,125,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (แบบ ผ.01/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี2567		ปี2568		ปี2569		ปี2560		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ด้านเมืองนำอยู่												
1.1แผนงานเคหะและชุมชน	30	5,493,000	32	6,793,000	27	5,143,000	27	5,143,000	26	4,643,000	142	27,215,000
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	64	43,887,500	43	12,420,000	35	9,902,500	26	6,616,000	27	7,342,500	195	80,168,500
รวม	94	49,380,500	75	19,213,000	62	15,045,500	53	11,759,000	53	11,985,500	337	107,383,500
2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณชีวิต พัฒนาอาชีพและการบริหารบ้านเมืองที่ดี												
2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
รวม	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
รวม	95	49,480,500	76	19,313,000	63	15,145,500	54	11,859,000	54	12,085,500	432	107,883,500
รวมทั้งสิ้น	205	74,052,500	185	44,085,000	171	39,417,500	162	36,131,000	162	36,357,500	885	230,043,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนตำบลโคกสูง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	ดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่างๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 100	อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมาก	กองช่าง/ กองคลัง
2	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งป้องกันปัญหาภัยแล้ง และช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน	-กลุ่มผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ประชาชนในตำบล	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	การบริหารจัดการน้ำภายในตำบลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	ป้องกันน้ำท่วมซึ่งป้องกันปัญหาภัยแล้ง	สำนักปลัด
รวม 2 โครงการ				500,000	500,000	500,000	500,000	500,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ	เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ ให้แก่บุคลากร ในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ ต่างๆ	จัดอบรม บุคลากร เจ้าหน้าที่ตาม โครงการฯ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความ ช่วยเหลือได้ ทันเวลาที่	ประชาชนที่ ประสบเหตุ ภัยพิบัติได้รับ การ ช่วยเหลือได้ ทันเวลาที่	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกยาเสพติดทุกชนิด	เพื่อให้ ประชาชนมี ความรู้ในเรื่อง โทษและ ผลเสียของยา เสพติด	จัดกิจกรรม รณรงค์ลด ละ เลิกยาเสพติด ทุกชนิด	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ประชาชนใน ตำบล ร้อยละ 60 ลด ละ และเลิกยา เสพติด	ประชาชนมี ความรู้ใน เรื่องโทษ และผลเสีย ของยาเสพติด มากขึ้น	สำนักปลัด
3	โครงการอุดหนุนที่ทำ การปกครองอำเภอ หนองกี่ดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหาเสพติด	อุดหนุนที่ทำ การปกครอง อำเภอหนองกี่ ตามโครงการฯ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	อุดหนุน งบประมาณที่ ทำการ ปกครอง อำเภอหนอง กี่ดำเนิน โครงการฯ ร้อยละ 100	ป้องกันและ ลดปัญหา ยาเสพติด	สำนักปลัด
4	โครงการ 7 วันปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ	เพื่อให้เกิด ความปลอดภัย และลด อุบัติเหตุ	ตั้งจุดตรวจ/ หน่วยเฝ้าระวัง การเกิด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาล	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความ ช่วยเหลือได้ ทันเวลาที่	เกิดความ ปลอดภัยและ ลดอุบัติเหตุ ในช่วง เทศกาล	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.โคกสูง	เพื่อให้มี อป พร. ปฏิบัติ หน้าที่ ใน ตำบลโคกสูง	จัดอบรม อป พร. ในตำบล	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ตำบลโคกสูง มี อปพร.ครบ ร้อยละ2ตาม	การทำงานของ อปพร.มี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

										หนังสือสั่ง การ	และครบตาม เกณฑ์	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
6	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันอัคคีภัย ในชุมชน	เพื่อให้ นักเรียน ประชาชน ร้านค้าใน ชุมชน มี ความรู้ ความสามารถ ในการ ดับเพลิง เบื้องต้นได้	-นักเรียนใน เขตตำบล จำนวน 50 คน -ประชาชนและ ร้านค้าจำนวน 50 คน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ผู้เข้าร่วม อบรม ประชาชน ร้านค้าใน ชุมชน มี ความรู้ ความสามารถ ในการ ดับเพลิง เบื้องต้นได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70	ผู้เข้าร่วม อบรม ประชาชน ร้านค้าใน ชุมชน มี ความรู้ ความสามารถ ในการ ดับเพลิง เบื้องต้นได้ เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด
7	โครงการให้ความรู้ กฎหมาย การขับขี่ย่าง ปลอดภัย	เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมี ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎ จราจร การขับ ขี่ปลอดภัย ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนน	เด็กและ เยาวชน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	เด็กและ เยาวชนมี ความรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	เด็กและ เยาวชนมี ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบกฎ จราจร การ ขับขี่ ปลอดภัย ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนนมาก ขึ้น	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรม/ ทบทวน อปพร. อบต. โคกสูง	เพื่อให้มี อป พร. ปฏิบัติ หน้าที่ ใน ตำบลโคกสูง	จัดอบรม อปพร.ใน ตำบล	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ตำบลโคกสูง มี อปพร.ครบ ร้อยละ2ตาม หนังสือสั่ง การ	การทำงานของ อปพร.มี ประสิทธิภาพ และครบตาม เกณฑ์	สำนักปลัด
9	โครงการจัดซื้อติดตั้ง กระจกมองโค้ง	เพื่อให้เกิด ความปลอดภัย และลด	ติดตั้งกระจก มองโค้ง ตาม แบบที่กำหนด	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา มีความ	เกิดความ ปลอดภัย และลด	สำนักปลัด

		อุบัติเหตุจาก การสัญจร ภายในตำบล								ปลอดภัยจาก การใช้นน ร้อยละ 70	อุบัติเหตุจาก การสัญจร ภายในตำบล	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
10	โครงการก่อสร้าง เสาสัญญาณวิทยุ สื่อสาร	เพื่อใช้ในการ ติดต่อประสานงาน ในงานป้องกัน งาน กู้ชีพ งานรักษา ความสงบภายใน	ดำเนินการ ก่อสร้างเสา สัญญาณวิทยุ สื่อสาร ตาม แบบที่ อบต. กำหนด	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	การสื่อสาร การ ประสานงาน มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 80	การสื่อสาร การ ประสานงาน ทันท่วงที มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนักปลัด
11	โครงการฝึกอบรม การใช้และการ สื่อสารวิทยุสื่อสาร	เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการทำงานของ อปพร.ในตำบล	จัดฝึกอบรม อปพร.ใน ตำบล	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	การทำงานของ อปพร.มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 80	การทำงานของ อปพร.มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนักปลัด
12	โครงการศึกษา งานด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ของ อปพร.ในการ ป้องกัน สร้างความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	จำนวน เป้าหมาย ผู้บริหาร/ พนักงานส่วน ตำบล/อปพร. จำนวน 80 คน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	การทำงานของ อปพร.มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 80	การทำงานของ อปพร.มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนักปลัด
13	โครงการติดตั้งตู้ และถังดับเพลิง ภายในตำบลโคกสูง	เพื่อป้องกันระงับ การเกิดอัคคีภัย เบื้องต้นในตำบล โคกสูง	ติดตั้งและถัง ดับเพลิง หมู่ที่ 1-8 ตามแบบที่ อบต.กำหนด	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ระงับการ ลุกลามของ ไฟ	บ้านเรือนของ ประชาชนเมื่อ เกิดอัคคีภัย ได้รับความ เสียหายน้อย	สำนักปลัด
14	โครงการจัดงานวัน อปพร.แห่งชาติ	เพื่อให้ อปพร.เกิด ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท อำนาจ หน้าที่ ที่พึงมีต่อ ประชาชน ตามที่ ระเบียบกฎหมาย กำหนด	ดำเนินงานตาม โครงการวัน อปพร. แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	การทำงานของ อปพร.มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 70	อปพร.เกิด ความรู้ความ เข้าใจใน บทบาท อำนาจ หน้าที่ที่พึงมีต่อ ประชาชน ตามที่ระเบียบ	สำนักปลัด

										กฎหมาย กำหนดมากขึ้น	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
15	โครงการอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบต.โคกสูง	เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า พนักงานในการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ประชาชนจิต อาสา ในพื้นที่ จำนวน 60 คน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จัดอบรม ประชาชน จำนวน 60 คน	มีประชาชนจิต อาสาครบตาม จำนวนและมี ผู้ช่วยเจ้า พนักงานในการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยใน พื้นที่	สำนักปลัด
รวม 15 โครงการ				740,000	740,000	740,000	740,000	740,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก้ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการกำจัดขยะ	เพื่อให้ประชาชนกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ	จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการกำจัดขยะ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ประชาชนร้อยละ 20 มีความรู้เรื่องการกำจัดขยะที่ถูกวิธี	ปริมาณขยะมูลฝอยในตำบลลดลง	สำนักปลัด
2	โครงการจัดทำ/จัดหาที่กำจัดขยะอันตราย	เพื่อให้มีสถานที่กำจัดขยะอย่างถูกวิธี	ก่อสร้าง/จัดตั้งธนาคารขยะจัดหาสถานที่ทิ้งขยะที่เหมาะสม	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ปริมาณขยะในตำบลลดลง 50%	ปริมาณขยะมูลฝอยในตำบลลดลง	สำนักปลัด
3	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อมีสถานที่กำจัดขยะอย่างถูกวิธี	ก่อสร้าง/จัดหาสถานที่ก่อตั้งธนาคารขยะ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนขยะมูลฝอยในตำบลลดลงร้อยละ 10	มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	สำนักปลัด
4	โครงการอบรมการคัดแยกขยะภายในครอบครัว	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธีและสามารถถ่ายทอด	ประชาชนในตำบล	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ประชาชนร้อยละ 70 มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	ปริมาณขยะมูลฝอยในตำบลลดลง	สำนักปลัด

		ความรู้ให้คน ในชุมชนได้								
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการประกวดการจัดการมูลฝอยหมู่บ้านสะอาด	เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอย การลด การแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน	หมู่บ้านในเขตตำบลโคกสูง	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	ประชาชนในตำบลให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นร้อยละ70	ปริมาณขยะมูลฝอยในตำบลลดลง	สำนักปลัด
6	โครงการทอดผ้าป่าขยะชุมชน	เพื่อใช้ระดมทุนในการจัดตั้งกลุ่มบริหารงานจัดการขยะในตำบล	ประชาชนในตำบล	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	ปริมาณขยะลดลงร้อยละ60	มีทุนในการจัดตั้งกลุ่มบริหารงานจัดการขยะในตำบล	สำนักปลัด
รวม 6 โครงการ				220,000	220,000	220,000	220,000	220,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่ สาธารณะ/รอบสระน้ำ ภายในตำบลโคกสูง	เพื่อปรับปรุง พื้นที่ สาธารณะให้ เกิดประโยชน์ แก่ประชาชน เช่น เป็นสวน สุขภาพ สนาม กีฬา ฯลฯ	ปรับปรุงพื้นที่ สาธารณะ/รอบ สระน้ำภายใน ตำบล	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ประชาชน ร้อยละ 10 ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากการทำ กิจกรรม ต่างๆใน พื้นที่ สาธารณะ	กองช่าง
2	โครงการจัดทำป้าย หมู่บ้าน/ป้ายบอก เส้นทาง/ป้ายบอกอาณา เขต	เพื่อความ สะดวกในการ สัญจร	จัดทำป้าย หมู่บ้าน/ป้าย บอกเส้นทาง/ ป้ายบอกอาณา เขต	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ผู้สัญจรร้อย ละ 80 ได้รับ ความสะดวก และรู้ เส้นทางใน การเดินทาง	ประชาชนผู้ สัญจร รู้ เส้นทางและ ได้รับความ สะดวกใน การเดินทาง	สำนักปลัด
รวม 2 โครงการ				300,000	300,000	300,000	300,000	300,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ	เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุให้เหมาะสมพร้อมใช้งาน	ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		มีพื้นที่ใช้สอยไว้สำหรับบริการประชาชน	สำนักปลัด
2	โครงการก่อสร้างรั้วรอบอบต.โคกสูง	เพื่อแบ่งเขตที่ดินและป้องกันทรัพย์สินของราชการ	ก่อสร้างรั้วรอบ อบต.โคกสูง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	-รั้วรอบ อบต.	มีแนวเขตที่ชัดเจนและสามารถป้องกันทรัพย์สินของราชการ	กองช่าง
3	โครงการติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการ	ติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง จำนวน 22 บาน	100,000	-	-	-	-	-เหล็กตัด จำนวน 22 ช่อง	เกิดความสะอาดในชีวิตรและทรัพย์สินของราชการมากขึ้น	กองช่าง/ กองการศึกษา
4	โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง	เพื่อใช้สำหรับคลุมวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ภายในสนามเด็กเล่น	ก่อสร้างโดมตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	500,000	-	-	-	-โดม จำนวน 1หลัง	วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น	กองช่าง/ กองการศึกษา
5	โครงการติดตั้งประตุม้วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการ	ติดตั้งประตุม้วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง จำนวน 3 ช่อง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-ประตู จำนวน 3 ช่อง	เกิดความสะอาดในชีวิตรและทรัพย์สินของราชการมากขึ้น	กองช่าง/ กองการศึกษา
6	โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์	เพื่อให้เด็กมีที่รับประทานอาหารได้	ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูงตามแบบที่ อบต.กำหนด	200,000	-	-	-	-	สถานที่ใช้รับประทานอาหารของ	เด็กมีที่รับประทานอาหารที่ได้	กองช่าง/ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง	มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย								เด็กได้ มาตรฐานและ ถูกสุขอนามัย ร้อยละ 100	มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มากขึ้น	
รวม 6 โครงการ			900,000	1,100,000	600,000	600,000	600,000				

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการจัดฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรท้องถิ่น	เพื่อให้บุคลากร ใน อบต.ทุกคน ได้พัฒนาด้าน จิตใจ เสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรม	จัดกิจกรรม/ อบรมตาม โครงการฯ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 60 ใน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมของ บุคลากร	บุคลากรใน อบต.มี คุณธรรม จริยธรรมใน การ ปฏิบัติงาน มากขึ้น	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ	เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตใน หน่วยงานภาครัฐ	ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ ป้องกันและ ปราบปรามฯ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 60 ใน ความพึง พอใจในการ ได้รับบริการ จากประชาชน	การทำงานมี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชนฯลฯ	เพื่อพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากร อบต. ผู้นำชุมชน ฯลฯ	จัดกิจกรรม/ อบรมตาม โครงการฯ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 60 ความสำเร็จ ของโครงการ	บุคลากรและ ผู้นำท้องถิ่นมี ศักยภาพมาก ขึ้น	สำนักปลัด

4	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน อบต. คณะกรรมการการเลือกตั้งและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย	จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย	ประชาชนในตำบลตื่นตัวนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน	สำนักปลัด
---	---	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---	--	-----------

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกิ้ง จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการลดหนี้ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกิ้งตามโครงการรัฐพิธี	เพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอหนองกิ้ง	ลดหนี้อำเภอหนองกิ้งดำเนินโครงการรัฐพิธี	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	ร้อยละ 100 สนับสนุนงานรัฐพิธี	ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐพิธีมากขึ้น	สำนักปลัด
6	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อลดต้นทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ลดต้นทุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามโครงการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	มีช่องทางสำหรับบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่หลากหลาย	สามารถให้การบริการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที่วงที่และรวดเร็ว	สำนักปลัด
7	โครงการพัฒนาป่าเปียก สาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์	เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในการทำความ	-ประชาชนจิตอาสาจำนวน 100 คน -สถานที่สาธารณะ เช่น วัดโคกสูง สระ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-ประชาชนจิตอาสาจำนวน 100 คน -สถานที่สาธารณะ เช่น วัดโคกสูง สระ	สร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะ และมีความภาคภูมิใจที่	สำนักปลัด

		สะอาดสถานที่ สาธารณะ ภายในตำบล	หนองใหญ่ ถนนภายใน ตำบล ที่ สาธารณะต่าง ๆ						หนองใหญ่ ถนนภายใน ตำบล ที่ สาธารณะต่าง ๆ	ได้ ช่วยเหลือ ชุมชนและ สังคม	
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
8	โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันสำคัญของ ชาติ	เพื่อให้ประชาชน เข้าใจและ ตระหนักถึง ความสำคัญของ วันสำคัญของ ชาติ	ประชาชนใน ตำบล	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	ร้อยละ80 ของความพึง พอใจ	ประชาชน เข้าใจและ ตระหนักถึง ความสำคัญ ของวันสำคัญ ของชาติ	สำนักปลัด
9	โครงการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นตาม หลักธรรมาภิบาล	เพื่อเสริมสร้าง การมีส่วนร่วม/ รับทราบปัญหา และความ ต้องการของ ชุมชน	จัดเวที ประชาคม ตำบลโคกสูง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใน การมีส่วนร่วม ในการพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การพัฒนา ท้องถิ่นมาก ขึ้น	สำนักปลัด
10	โครงการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่นและบูรณาการ แผน	เพื่อส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการ จัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่นภายใน ตำบลและ บูรณาการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใน การมีส่วนร่วม ในการพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนให้ ความสำคัญ ในการมีส่วน ร่วมในการ พัฒนา	สำนักปลัด

			ร่วมกับ หน่วยงาน ต่างๆ							ท้องถิ่นมาก ขึ้น	
11	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผู้นำชุมชน / ประชาชน/และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น	สำนักปลัด
รวม 11 โครงการ				970,000	970,000	970,000	970,000	970,000			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก้ จ.บุรีรัมย์**

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ภัย อบต.โคกสูง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ได้ทันทั่วทั้ง	จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ภัย	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	ผู้ป่วยฉุกเฉินในตำบลร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้ง	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ได้ทันทั่วทั้ง	สำนักปลัด
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่	จัดซื้อเวชภัณฑ์/จัดกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคระบาด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนร้อยละ 90 ปลอดภัยจากโรคระบาด	ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคระบาด	สำนักปลัด
3	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงวัสดุ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ประชาชนร้อยละ 90 ปลอดภัยจากโรคระบาด	ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด

			อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ								
4	โครงการพ่นหมอก ควัน/หยอดสารเคมี ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออกใน พื้นที่	จัดซื้อ เวชภัณฑ์/จัด กิจกรรม ควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	ประชาชน ร้อยละ 90 ปลอดภัย จากโรค ระบาด	ประชาชนใน พื้นที่ ปลอดภัย จากโรค ระบาด	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการอบรม/ รณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อให้ประชาชน ในตำบลมีความรู้ ความเข้าใจภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ 1-8 จำนวน 80 คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	ประชาชนใน ตำบลมี ความรู้เพิ่ม มากขึ้นร้อย ละ 60	ประชาชนใน ตำบลมี ความรู้ความ เข้าใจภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้ามาก ขึ้น	สำนักปลัด
6	โครงการ/อบรม รณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชน ในตำบลมีความรู้ ความเข้าใจภัย จากโรค ไข้เลือดออก	ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ 1-8 จำนวน 80 คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	ประชาชนใน ตำบลมี ความรู้เพิ่ม มากขึ้นร้อย ละ 60	ประชาชนใน ตำบลมี ความรู้ความ เข้าใจภัย จากโรค ไข้เลือดออก มากขึ้น	สำนักปลัด
7	โครงการอบรมเรื่อง สุขาภิบาลในสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสม อาหารและการ	เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในเรื่อง เรื่องสุขาภิบาล	ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ 1-8 จำนวน 80 คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	ประชาชนใน ตำบล ร้อย ละ 60 ลด ละ และเลิก ยาเสพติด	ประชาชนมี ความรู้ใน เรื่องโทษ และผลเสีย	สำนักปลัด

	จำหน่ายอาหารในที่สาธารณะ									ของยาเสพติดมากขึ้น	
8	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับประโยชน์ในด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณหมู่ที่ 1-8 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90	มีวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพียงพอแก่การใช้งาน	
รวม 8 โครงการ				672,000	672,000	672,000	672,000	672,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก้ จ.บุรีรัมย์

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการช่วยเหลือซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ช่วยเหลือซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ มีที่พักอาศัย อย่างน้อยจำนวน 1ครัวเรือน	ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในตำบลมีคุณภาพชีวิต และมีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 100 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองก้	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอหนองก้ ดำเนินงานตามโครงการให้สามารถบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยและสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอหนองก้ ดำเนินงานตามโครงการกิ่งกาชาดอำเภอหนองก้	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอหนองก้ -ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการคิดเป็นร้อยละ 70	อำเภอหนองก้สามารถบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยและสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม

		แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส								ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	
4	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม และผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโรคติดต่อ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มเป้าหมาย-ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 100 คน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 100 คน	ผู้ประสบภัยทางสังคม และผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
รวม 4 โครงการ				380,000	380,000	380,000	380,000	380,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อให้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	จัดฝึกอบรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล	เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล	จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ผู้สูงอายุในตำบล 150 คน	ผู้สูงอายุมีความสุขสภาพจิตใจดีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ	จัดกิจกรรม/โครงการฯ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ผู้สูงอายุในตำบล 40 คน	ผู้สูงอายุมีความสุข สภาพจิตใจดี คุณภาพชีวิตดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ตำบลโคกสูง	เพื่อให้เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพและ พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	เด็กแรกเกิดอายุ 0-5 ปี ทุกคนในตำบล	เด็กอายุ0-5 ปีมีพัฒนาการด้านสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย	กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก้ จ.บุรีรัมย์

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว	เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในตำบล	ผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ประชาชนในตำบล	ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนให้ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	1 หมู่บ้าน/ตำบล	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนเป็นครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
7	โครงการแอโรบิคแดนซ์เพื่อสุขภาพ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีใส่ใจสุขภาพ	จัดกิจกรรม/โครงการฯ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ประชาชนในตำบล	ประชาชนใส่ใจการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	ดำเนินการตามโครงการฯ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	เด็กและสตรีในตำบล	เด็กและสตรีในตำบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
9	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลโคกสูง	เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ มีสถานที่จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารฯตามแบบที่อบต.กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกรในตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	มีสถานที่จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้มาตรฐาน	กองสวัสดิการสังคม

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
10	โครงการส่งเสริมพัฒนา กลุ่มอาชีพสตรี ตำบลโคกสูง	เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของสตรีใน ตำบล	สตรีในตำบลโคก สูง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	สตรีในตำบล มีรายได้ เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 60	ยกระดับ คุณภาพ ชีวิตให้กับ สตรีตำบล โคกสูงให้ดีขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม
11	โครงการ ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ อบต. โคกสูง	-เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ -ส่งเสริมการจัด กิจกรรมของ โรงเรียนผู้สูงอายุ/ ชมรมผู้สูงอายุ	-กลุ่มนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุตำบล โคกสูงจำนวน 900 คน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	คุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ในตำบลดีขึ้น ร้อยละ 80	ผู้สูงอายุ/ นักเรียน ผู้สูงอายุใน ตำบลมี อาคาร สถานที่ที่มี ความ สะดวก ปลอดภัย	กองสวัสดิการ สังคม

										เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม	
12	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรสิ่งทอ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอตำบลโคกสูง 30 คน	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ60	กองสวัสดิการสังคม
13	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.โคกสูง	เพื่อให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจและประชาชนภายในตำบลมีอาชีพเสริมมีรายได้	จัดโครงการฝึกอบรมให้กับสมาชิก -กลุ่มโคเนื้อ -กลุ่มคุณภาพ -กลุ่มเกษตรสิ่งทอ -กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จัดฝึกอบรมกับ -กลุ่มโคเนื้อ -คุณภาพ -กลุ่มเกษตรสิ่งทอ -กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด	สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจและประชาชนภายในตำบลมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกิ้ง จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
14	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีอาชีพมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้	กลุ่มประชาชนจำนวน 60 คน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ประชาชนในตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนในตำบลมีอาชีพมีรายได้มากขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
15	โครงการรณรงค์รื้อไหวใส่ใจป้องกันโรคเอดส์	โครงการรณรงค์รื้อไหวใส่ใจป้องกันโรคเอดส์	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ การป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	เด็กและเยาวชนจำนวน 50 คน	เด็กและเยาวชน มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการอบรมร้อยละ80	กองสวัสดิการสังคม

			เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์								
16	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลโคกสูง	เพื่อสร้างความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลโคกสูง	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลโคกสูง	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	คุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการดีขึ้นร้อยละ 60	ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตำบลโคกสูงให้ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
17	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	เพื่อตระหนักและสร้างองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าความเป็นชาย/หญิงในสังคม	วัยรุ่นในตำบลโคกสูง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ลดลงร้อยละ 60	วัยรุ่นในตำบลได้มีความรู้เข้าใจบทบาทและคุณค่าความเป็นชาย/หญิงในสังคม	กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
18	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	เพื่อให้เด็กและสตรีทราบถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองตามกฎหมายฯ	ผู้นำชุมชนและประชาชน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าใจถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและสตรีเพิ่ม	กองสวัสดิการสังคม
19	โครงการเยาวชนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมน้อม	เพื่อสร้างองค์ความรู้และ	เด็กและเยาวชนใน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	เด็กและเยาวชนที่	เด็กและเยาวชนใน	กองสวัสดิการสังคม

	นำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	พัฒนาทางด้านจิตใจแก่เด็กและเยาวชน	ตำบลโคกสูง จำนวน 50 คน						เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	ตำบลได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้น	
20	โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสูง	เพื่อให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่	คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสูง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่มากขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
21	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 100 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ	กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
22	โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลเอ็ดส์	เพื่อให้เด็กเยาวชนภายในตำบลมีความรู้และรู้จักการป้องกันโรคเอ็ดส์	เด็ก เยาวชนภายในตำบลโคกสูง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-เด็กเยาวชนภายในตำบล	เด็กที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคเอ็ดส์	กองสวัสดิการสังคม
23	โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอ็ดส์	เพื่อให้เด็กเยาวชนภายในตำบลมีความรู้และรู้จักการ	เด็ก เยาวชนภายในตำบลโคกสูง	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-เด็กเยาวชนภายในตำบล	เด็กที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ	กองสวัสดิการสังคม

		ป้องกันโรค เอดส์								รู้จักการ ป้องกัน ตนเองจาก โรคเอดส์	
รวม 23 โครงการ			1,745,000	1,745,000	1,745,000	1,745,000	1,745,000				

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ	สงเคราะห์ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	ผู้สูงอายุ ในตำบล	ผู้สูงอายุมี เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ	กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้พิการ	สงเคราะห์ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	ผู้พิการใน ตำบล	ผู้พิการมีเงิน ช่วยเหลือค่า ครองชีพ	กอง สวัสดิการ สังคม

3	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วย เอดส์	สงเคราะห์ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	ผู้ป่วย เอดส์ใน ตำบล	ผู้ป่วยเอดส์มี เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม 3 โครงการ				12,060,000	12,060,000	12,060,000	12,060,000	12,060,000			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา	เพื่อจัด ฝึกอบรม บุคลากร ทางการศึกษา และพัฒนา	จัดฝึกอบรม ตามโครงการฯ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	เพิ่ม ประสิทธิภาพ การทำงาน ของบุคลากร ร้อยละ 50	บุคลากรมี ความรู้ ทางด้าน การศึกษา เพิ่มมากขึ้น	กอง การศึกษา

		ศักยภาพในการปฏิบัติงาน									
2	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เกิดเสื่อมและต่อยอดให้ดีกว่าเดิม	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 100%	ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่และไม่ถูกเสื่อม	กองการศึกษา
3	โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์บุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	เพื่อให้บุคลากรและผู้นำท้องถิ่นได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดอบรมบุคลากร ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	บุคลากรผู้นำท้องถิ่นในตำบล	บุคลากรและผู้นำท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม	กองการศึกษา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์**

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการปรับปรุงศูนย์ ICT องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	เพื่อปรับปรุงศูนย์ ICT ให้สามารถใช้งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ ICT	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนร้อยละ 2000 ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น	กองการศึกษา

		ได้อย่างมีประสิทธิภาพ										
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารสถานศึกษา -ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ค่าชุดนักเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่านั่งสือ ฯลฯ	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100	เด็กได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง	กองการศึกษา	
7	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่ให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบที่อบต.กำหนด	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	มีอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 100	เด็กเล็กมีอาคารสถานที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา	
8	โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอแก่การใช้งาน	ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ตามแบบที่อบต.กำหนด	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100	มีอาคารอเนกประสงค์ที่พร้อมใช้งานมากขึ้น	กองการศึกษา	

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
9	โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การ	เพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ	จัดหาสื่อการเรียนรู้และ	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	เด็กเล็กร้อยละ 100ได้รับ	มีสื่อการเรียนรู้และ	กองการศึกษา

	เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						สื่อการเรียนรู้และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	อุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	
10	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสูง	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	ร้อยละ 100 ของนักเรียนในตำบลได้รับโภชนาการที่ดี	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	กองการศึกษา
11	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง	เพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์ อบต.	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	ร้อยละ 100 ของเด็กเล็กในตำบลได้รับโภชนาการที่ดี	เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	กองการศึกษา
12	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนในเขตตำบลและศูนย์เด็กเล็ก อบต.โคกสูง	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียนและเด็กเล็กในตำบลได้รับอาหารเสริม(นม)	เด็กนักเรียนและเด็กเล็กในตำบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพัฒนาการสมวัย	กองการศึกษา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ พ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกໍ จ.บุรีรัมย์**

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			

13	โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้นักเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกสูง	เพื่อให้เด็กนักเรียนในตำบลได้รับสื่อการเรียนรู้ และได้รับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดหาสื่อการเรียนรู้นักเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกสูง	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียนในตำบลที่ได้รับประโยชน์	เด็กนักเรียนในตำบลได้รับสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองการศึกษา
รวม 13 โครงการ				5,260,000	5,260,000	5,260,000	5,260,000	5,260,000			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกໍ จ.บุรีรัมย์**

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			

1	โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	จัดกิจกรรม/โครงการฯ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้น	กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม	จัดกิจกรรม/โครงการงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ	ประชาชนผู้สูงอายุมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นมากขึ้น	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	จัดกิจกรรม/โครงการฯ	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนในการมีส่วนร่วมตามโครงการ	ประชาชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นมากขึ้น	กองการศึกษา
4	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อให้อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป	จัดกิจกรรม/โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนในการมีส่วนร่วมโครงการ	ประชาชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นมากขึ้น	กองการศึกษา
5	โครงการประเพณีบุญพระเวส	เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	ส่งเสริมจัดกิจกรรมประเพณีบุญพระเวส	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	ประชาชนร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ	ประชาชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นมากขึ้น	กองการศึกษา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			

6	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสูง	เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนให้มีความสามารถด้านกีฬา ใ้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบล	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	นักเรียนในตำบล ร้อยละ100ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬา	เด็กนักเรียนให้มีความสามารถด้านกีฬา ใ้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้น	กองการศึกษา
7	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ในการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานตามโครงการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 100 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	กองการศึกษา
8	อุดหนุนโครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่	เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองและเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนอำเภอหนองกี่	อุดหนุนอำเภอหนองกี่ ดำเนินงานตามโครงการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 100 อุดหนุนโครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่	สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองและเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนอำเภอหนองกี่ให้ดีขึ้น	กองการศึกษา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์**

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัด
-----	-----------------	--------------	----------	-----------

			เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	2566	2567	2568	2569	2570	(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
9	อุดหนุนสมาคมคน ท้องถิ่นหนองกี่	เพื่อเป็น หน่วยงาน กลางในการ สื่อสัมพันธ์และ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกัน และกันในหมู่ ข้าราชการ ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง รวมทั้งการจัด กิจกรรมต่างๆ ด้านการ ส่งเสริมพัฒนา ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพ ของบุคลากร ท้องถิ่น	อุดหนุน อบต. บุกระสัง ดำเนินงานตาม โครงการฯ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 100 สมาคมคน ท้องถิ่น หนองกี่	ข้าราชการ ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้รับ ประโยชน์ใน ด้านการ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกัน และกัน	กอง การศึกษา
10	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โคกสูง(โคกสูงคุขาด)	เพื่อจัดการ แข่งขันกีฬา ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกสูง (โคกสูงคุขาด)	เด็กเล็กวัดโคก สูง (โคกสูงคุขาด) จำนวน 104 คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	เด็กเล็กวัด โคกสูง (โคกสูงคุ ขาด) จำนวน 104 คน มีสุขภาพ พลานามัยที่ ดี	เด็กเล็กได้รับ การส่งเสริมให้ มีความสามัคคี และมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มากขึ้น	กอง การศึกษาฯ
รวม 10 โครงการ				600,000	600,000	600,000	600,000	600,000			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองกี่ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	พื้นที่ป่าในเขตตำบลโคกสูงเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชน	ปลูกป่าชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนในตำบลโคกสูง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	จำนวนป่าไม่เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ประชาชนในตำบลโคกสูง	ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ประชาชนร้อยละ 5 เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
4	โครงการอบรมปลูกผักพันธุ์พื้นเมือง	เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชผักพันธุ์พื้นเมืองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรม/อบรมตามโครงการฯ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ประชาชนร้อยละ 5 เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์	เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินแบบยั่งยืน ลดการใช้สารเคมี	จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	พื้นที่ดินในตำบล ร้อยละ 50 บำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์	คุณภาพดินดีขึ้น ประชาชนลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี	สำนักปลัด
6	โครงการอบรมปศุสัตว์อาสา	เพื่อมีปศุสัตว์อาสาคอยดูแลให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ภายในตำบล	จัดกิจกรรม/อบรมตามโครงการฯ	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	ปศุสัตว์อาสาประจำตำบลโคกสูงมีความรู้ มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ พ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก้ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
7	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ	เพื่อให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ ลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี	จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีและผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพใช้เองในครัวเรือน	สำนักปลัด
8	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	1.ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 2.ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 3.ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ	ดำเนินงานตามโครงการฯ ตาม 3 กรอบ 8 กิจกรรม	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3 กรอบ 8 กิจกรรม	อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน	สำนักปลัด
รวม 8 โครงการ				225,000	225,000	225,000	225,000	225,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการขุดลอกคลอง อีสานเขียว บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จากใต้หนอง ใหญ่ ถึงบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ใน การเกษตร อย่างทั่วถึง	ขุดลอกคลอง ส่งน้ำ ตาม แบบที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชน ร้อยละ 10 มี น้ำเพียงพอ แก่ การเกษตร	ประชาชนมี น้ำใช้อย่าง เพียงพอใน ฤดูแล้ง และ เพียงพอใน การทำ การเกษตร	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกสระ หนองหัวช้าง บ้านโคกสูง หมู่ 1	เพื่อให้ ประชาชนมี แหล่งน้ำ เพียงพอ สำหรับใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ขุดลอกสระ หนองหัวช้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	ประชาชน ร้อยละ 80 มี น้ำเพียงพอ สำหรับใช้ใน การอุปโภค บริโภค	ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค บริโภค	กองช่าง
3	โครงการขุดลอกคลอง อีสานเขียว หมู่ที่ 1 บ้าน โคกสูง (ทางทิศเหนือ) จากสามแยก ถนนลาดยาง 4019 ถึงหนองมะเกลือ	เพื่อขุดลอก คลองให้ลึก และกว้าง กว่าเดิม เพื่อ ใช้ในการกัก เก็บน้ำไว้ใช้ใน การเกษตร	ขุดลอกคลอง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	มีคลอง สำหรับกัก เก็บน้ำ ร้อย ละ 80 มีน้ำ ใช้ใน การเกษตร เพียงพอ	ประชาชนมี น้ำใช้ใน การเกษตร อย่าง เพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำตัววี บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จาก สี่แยกกลางหมู่บ้านหน้า บ้าน ครูพิชามน สุภาถึง ประปาวัดบ้านโคกสูง	เพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ระบายน้ำได้ รวดเร็ว ร้อย ละ 70	สามารถ ระบายน้ำได้ รวดเร็ว น้ำไม่ ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำตัววี หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด ช่วงที่ 1 จากบ้านนายบุญรอด บัดถานะ ถึงหนองใหญ่ ช่วงที่ 2 จากศาลากลางหมู่บ้านคูขาดถึงหนองใหญ่ ช่วงที่ 3 จากบ้านตรงรัก ยิ้มผู่ ถึงหนองใหญ่	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างวางระบายน้ำตัววีตามแบบที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ร้อยละ 70	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำตัววี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 นายสมศรี เทียมจันทร์ถึงสามแยก อบต. บริเวณที่นางเสริมศรี(ก่อสร้างทั้ง 2 ด้าน) ช่วงที่ 2 จากสี่แยกบ้านนายสมศรี เทียมจันทร์ถึงสระดึกฤทธิ์	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ตามแบบที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ร้อยละ 5	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
7	โครงการลดหนุงการไฟฟ้าอำเภอหนองกึขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน นายกว้าง สนิทกลาง ถึงนายนายพ จำเนียรกูร หมู่ที่ 7 บ้านสระตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแบบที่ อบต.กำหนด	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
 ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
 อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
8	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอหนองกี่ ขยายเขตไฟฟ้า จากที่บ้านนางโสภา สิ้นสุพรรณ สิ้นสุดถึงที่นายนายแพง เสนนอก หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขา	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแบบที่อบต.กำหนด	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
9	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอหนองกี่ ขยายเขตไฟฟ้า จากที่นายสุดใจ สอนไธสง ถึงที่นายทวี เดชดี หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขา	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแบบที่อบต.กำหนด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
10	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตาดหน้าท่อคลองอีสานเขียว บ้านคูขาด หมู่ที่ 2	เพื่อกักเก็บน้ำและระบายน้ำ	วางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีต ตามแบบที่ อบต. กำหนด	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	มีท่อไว้สำหรับกักเก็บน้ำและระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ของเป้าหมายโครงการ	มีท่อคอนกรีตไว้สำหรับกักเก็บน้ำและระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
11	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ จากนายนายสายมิตร คาดบัวถึงนายสารวย จิตรสม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ	ขุดลอกสระน้ำตามแบบที่กำหนด	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนร้อยละ 80 มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
12	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำดักวีหุมที่ 8 บ้านหนองนกเขา จาก ทางเข้าหมู่บ้านบริเวณ บ้านนายชะลอ วิเศษรัมย์ ถึงสุดหมู่บ้านบริเวณบ้าน นายน้อย นาคดม	เพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	ก่อสร้างวาง ระบาย ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ระบายน้ำได้ รวดเร็วร้อยละ 5	สามารถ ระบายน้ำได้ รวดเร็ว น้ำ ไม่ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำรูปดักวี หุมที่ 1 บ้านโคกสูง จากบ้านนายวิโรจน์ บุตร พรม ถึงสระวัด	เพื่อให้มี ระบบระบาย ที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างวาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานตาม แบบที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ระบบระบาย น้ำที่ได้ มาตรฐาน	ระบายน้ำที่ ท่วมขังได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำดักวีหุมที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ จากบ้าน นายเหงา ปิตาโส ถึงบ้านนายสอน ชัยบุตร	เพื่อให้มี ระบบระบาย ที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างวาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานตาม แบบที่ อบต. กำหนด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	มีระบบ ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน	ระบายน้ำที่ ท่วมขังได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำดักวีหุมที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์จาก บ้านนายทงศรี ถาบุญศรี ถึงบ้านนางสลวย บึงสี	เพื่อให้มี ระบบระบาย ที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างวาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานตาม แบบที่ อบต. กำหนด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	มีระบบ ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน	ระบายน้ำที่ ท่วมขังได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
16	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำตัววีหมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน ถึงสี่แยกบ้านนายถม หมู่ ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่	ก่อสร้างวาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานตาม แบบที่ อบต. กำหนด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	มีระบบ ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน	ระบายน้ำที่ ท่วมขังได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
17	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอ หนองกี่ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูงจาก ที่ดินนายพิชิต วงศา จันทร์ จุดสิ้นสุดถึงเมรุ วัดโคกสูง	เพื่อให้ ประชาชนได้ มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง อำเภอหนอง กี่ขยายเขต ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านโคก สูง	อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอ หนองกี่ ระยะทาง 600 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
18	โครงการอุดหนุนการ ไฟฟ้าอำเภอหนองกี่ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น ที่ นายสามารถ โสดาพัฒน์ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางอาลัย ปะวะเค ระยะทาง 400 เมตร ช่วง ที่ 2 จากลานกีฬา หมู่ที่ 2 ถึงป่าช้าจีน	เพื่อให้ ประชาชนได้ มีใช้ไฟฟ้า อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการ ไฟฟ้าอำเภอ หนองกี่ขยาย เขตไฟฟ้า ระยะทาง 150 เมตร	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่าง	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
19	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอหนองกี่ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้าจากบ้านนายทองวัดสุนทวงษ์ ถึงนายดำ ลอยพิมาย	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอหนองกี่ขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
20	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอหนองกี่ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 7 บ้านสระตะเคียนจากทางแยกบ้านนายประมวล พลเดช ถึงคลองอีสานเขียว	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอหนองกี่ขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
21	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขานางสิงห์ ศรีปานถึงเมรุวัดบ้านหนองนกเขา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่ขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบที่ อบต.กำหนด	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	ร้อยละ 100 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
22	โครงการขุดสระวัดโคกสูง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ	ขุดลอกสระน้ำขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	-	ประชาชนร้อยละ 80 มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
23	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้น	ขุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบที่ อบต.กำหนด	100,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 100 มีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
24	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขา จากที่นา นายน้อย นาอุดม จุดสิ้นสุดที่คลองสระตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดลอกคลองส่งน้ำตามแบบที่อบต.กำหนด	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	ประชาชนร้อยละ 60 มีน้ำเพียงพอแก่การเกษตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
25	โครงการขุดลอกสระ(ข้าง อบต.โคกสูง) หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีแหล่งน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขุดลอกสระน้ำขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 5 เมตร	-	400,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
26	โครงการวางท่อคสล. พร้อมเทคอนกรีตาดบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จากป่าช้าบ้านโคกสูงถึงที่นา นายทวีป พันธุ์อินป้อ	เพื่อให้มีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ	วางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตาดหน้าท่อ จำนวน 10 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	มีระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐานร้อยละ 100	มีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองช่าง
27	โครงการวางท่อคสล. พร้อมเทคอนกรีตาดบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จากที่นา นายทวีป พันธุ์อินป้อ ถึงหนองผือ	เพื่อให้มีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ	วางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตาดหน้าท่อ จำนวน 6 จุด	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	มีระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐานร้อยละ 100	มีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างลานเดิน-วิ่งหนองใหญ่ พร้อมไฟส่องสว่าง(ทางทิศตะวันตก) บ้านคูขาด หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ก่อสร้างลานเดิน-วิ่งหนองใหญ่ พร้อมไฟส่องสว่างขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 128 เมตร	-	200,000	-	-	-	คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนในมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
29	โครงการปรับปรุงพื้นที่สระน้ำหนองใหญ่(ทางทิศใต้)พร้อมระบบไฟบ้านคูขาด หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับประโยชน์จากปรับปรุงพื้นที่สระน้ำหนองใหญ่ให้เป็นตลาดชุมชน ที่ออกกำลังกายฯฯ	ปรับปรุงพื้นที่สระน้ำหนองใหญ่(ทางทิศใต้) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมระบบไฟ	-	150,000	-	-	-	คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนในตำบลได้รับประโยชน์ในบริการสาธารณะ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
30	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1จากที่ดินนายคำย ยิมผู่ ถึงที่ดินนางอุไร พันสมบัติ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ขุดวางท่อระบายน้ำ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.30 เมตร จำนวน 220 ท่อน	-	200,000	-	-	-	ระบายน้ำได้รวดเร็วร้อยละ 70	สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
31	โครงการวางท่อน้ำ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1จากสระหนองขามถึงสระวัดโคกสูง	เพื่อให้มีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ	วางท่อน้ำ pvc ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 350ท่อน	-	700,000	-	-	-	มีระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100	มีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างลานเดินวิ่งหนองใหญ่ (ทางด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2 บ้านคูขาดจากทางทิศถนนลาดยาง 4019 ช้างอนามัย	เพื่อให้ประชาชนทำกิจกรรมต่างๆเช่นออกกำลังกาย ฟักผ่อนฯฯ	ก่อสร้างลานเดินวิ่งตามแบบที่ อบต. กำหนด	100,000	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะ ร้อยละ 80	ประชาชนมีสุขภาพจิตใจดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรงสืบเนื่องจากการได้ทำกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
33	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาพร้อม จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6บริเวณคันคู หนองแปน	เพื่อให้ ประชาชน ทำกิจกรรม ต่างๆเช่นออก กำลังกาย ฯลฯ	ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 22 เมตร	150,000	-	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจใน การ รับบริการ สาธารณะ ร้อยละ 80	ประชาชนมี สุขภาพจิต ใจดีและ สุขภาพ ร่างกาย แข็งแรงสืบ เนื่องจากการ ได้ทำ กิจกรรม ต่างๆ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
 ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
34	โครงการติดตั้ง โคมไฟส่อง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในตำบล	เพื่อให้เกิด ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-บ้านโคกสูง หมู่ ที่ 1 จำนวน 11 ต้น จุดที่ 1 บ้าน นางนวล พินิจดี จุดที่ 2 บ้านพอ ไหล ประทุมผา จุดที่ 3 บ้านนาย ธานี ลาละคร จุดที่ 4 ประปา หนองหัวช้าง จุดที่ 5 บริเวณ สามแยกฟาร์มหมู นายสุบิน โพธิ์ ศาลา -จากที่นา นายวิโรจน์ บุตร พรมถึงที่ นายทองลา สินสุ พรรณ จำนวน 6 ต้น -บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จำนวน 10 ต้น -จากศาลากลาง หมู่บ้านถึงหนอง ใหญ่ จำนวน 5 ต้น -จากบ้าน นายจงรัก ยิ้มผ ถึงหนองใหญ่ จำนวน 5 ต้น รวมจำนวน 10 ต้น	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	ประชาชนผู้ สัญจรร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวก และ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	เกิดความ สะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน มากขึ้น	กองช่าง

			<p>ต่อข้อ34./</p> <p>-บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จำนวน 4 ตัน</p> <p>จุดที่ 1 บริเวณสาม แยกบ้านนายสว่าง ซ่อมรั้ว</p> <p>จุดที่ 2 บ้านนายถม เพี้ยนอก ไปทาง ศาลากลางหมู่บ้าน จำนวน 2 ตัน</p> <p>จุดที่ 3 บริเวณบ้าน นายทองสุข บุญดี</p> <p>บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จำนวน 11 ตัน</p> <p>-จากบ้าน นางทองแดง ถึงบ้าน นายสุพรรณ นิล จันทร์ จำนวน 4 ตัน</p> <p>-จากบ้าน นายสุพรรณ นิล จันทร์ถึง สระคึกฤทธิ์ จำนวน 3 ตัน</p> <p>-จากบ้าน นายสำราญ ทอง ภูบาลถึงบ้านนายสม ชัยรัตน์ จำนวน 2 ตัน</p> <p>-จากบ้าน นายเสน ชนน้อย ถึงบ้านนางพาน ทองภูบาล จำนวน 2 ตัน รวมจำนวน 11 ตัน</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>ต่อข้อ34./</p> <p>บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 จำนวน 6 ตัน</p> <p>-จากบริเวณบ้าน ผญ.สุระเดชถึงถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน 2216 จำนวน 3 ตัน</p> <p>-จากบริเวณหน้าวัดบ้านสะเดาหวานถึงถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน 2216 จำนวน 3 ตัน</p> <p>รวมจำนวน 6 ตัน</p> <p>บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ตัน</p> <p>-จากบริเวณบ้าน ผญ.ธปภรณ์ถึงบริเวณบ้าน นายจันทร์ สิ้นสุพรรณ จำนวน 2 ตัน</p> <p>-จากบริเวณศาลากลางหมู่บ้านถึงบริเวณบ้าน นายพล ศรีคนานูรักษ์ จำนวน 2 ตัน</p> <p>-บริเวณบ้าน นายเรียน สุวรรณาค จำนวน 1 ตัน</p> <p>-บริเวณบ้าน นางคำปุ่น บัวสอน จำนวน 1 ตัน</p> <p>-บริเวณบ้าน นางยม พรหมน้ำ จำนวน 1 ตัน</p> <p>รวมจำนวน 7 ตัน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 49 ตัน</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
35	โครงการย้ายจุดติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลโคกสูง	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ย้ายจุด ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ -บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จำนวน 5 จุด 1.ย้ายจากบริเวณที่ บ้านนายภมร เข็มโคตร ไปยังบริเวณที่บ้าน นายอุทัย โสตาพัฒนา 2.ย้ายจากบริเวณที่ บ้านนางธนพร มีเงินลาด ไปยังบริเวณที่บ้าน นายสว่าง หอมวัน 3.ย้ายจากบริเวณที่ บ้านนายคำสอน พันธุ์สมบัติ ไปยังบริเวณที่บ้าน นายพรมลี้ หอมวัน 4.ย้ายจากบริเวณที่ บ้านนายสังเวียน โปธิ์นอก ไปยังบริเวณที่บ้าน นางทัศนีย์ เดชสายบัว 5.ย้ายจากบริเวณที่ บ้านนายสำราญ สิ้นสุพรรณ ไปยังบริเวณที่บ้าน นางมะลิ ชันพันธ์	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เกิดความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

			<p>ต่อ ข้อ35 ./</p> <p>-บ้านคูดาด หมู่ที่ 2 จำนวน 6 จุด</p> <p>1.ย้ายจากบริเวณที่ดิน นายสุวรรณดี กองเงินนอก ไปยังบริเวณที่ดิน นายพรพิสุทธิ์ ปลัดกอง (ฟาร์มจิ้งหรีด)</p> <p>2.ย้ายจากบริเวณที่ดิน นายบรรล คำภา ไปยังบริเวณที่ดิน นายบุญจันทร์ ดอมโธสง</p> <p>3.ย้ายจากหนองใหญ่ ไปยังบริเวณที่ดิน นางมณี พวงแก้ว</p> <p>4.ย้ายจากหนองใหญ่ ไปยังบริเวณที่ดิน นางคำพาน กระดานลาด</p> <p>5. ย้ายจากหนองใหญ่ ไปยังบริเวณที่ดิน นายจงรักษ์ ยิ้มผุ(ปาก ทางสามแยก)</p> <p>6.ย้ายจากหนองใหญ่ ไปยังบริเวณที่ดิน นายเจริญ ท้าวนอก</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>ต่อ ข้อ35 ./ -บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด 1.ย้ายจากบริเวณที่ดิน นางจันทร์เพ็ญ ปะภา ไปยังบริเวณที่ดิน นายเขาวลิต ทศมาศ 2.ย้ายจากบริเวณที่ดิน นางเสริมศรี อภิวัฒน์พงศา ไปยังบริเวณที่ดิน นางเข็มดี เนื่องนิล 3.ย้ายจากบริเวณที่ดิน นางธนพร บุญหวาน ไปยังบริเวณที่ดิน นายประเสริฐ เอกไธสง (ตรงข้ามแยกวงศ์ทิพา ฟาร์ม) 4.ย้ายจากบริเวณที่ดิน นายเจน วันสารัมย์ ไปยังบริเวณบ้าน นายเหงา ปิตดาโส 5.ย้ายจากหนองใหญ่ ไปยังบริเวณที่ดิน นางบุญรอด แรมไธสง -บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด -ย้ายจากบริเวณที่ดิน นายท้าว ไปยังบริเวณเปือมยามประจำ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 17 จุด</p>								
			รวม 35 โครงการ	5,493,000	6,793,000	5,143,000	5,143,000	4,643,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลาดยางตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
2	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านสะเดาหวาน	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลาดยางตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จากหลังคลองเส้นจักราชถึงนายพัน	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จากสามแยกสระหนองไผ่ จุดสิ้นสุดวัดอรุณโพธิราษฎร์	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบที่ อบต.กำหนด	400,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 1บ้านโคกสูง จากที่นา นายใส ยิ้มผู่ ถึงที่นา นายพอน ดับไธสง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จากบ้านนางวิไล นารินทร์ ถึงหนองผือ	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองใหญ่ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกที่ดินนายบุญมี เลิศจตุพรชัย ถึงสะพานองแปน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	400,000	400,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางดารุณี พูนสวัสดิ์ ถึงป่าขำจัน บ้านคูขาด หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	300,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
10	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จากเขตบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ถึงเส้นโนนสำราญตำบลห้วยหิน อ.หนองหงส์	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายผัด บัวไข ถึงถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 จากบ้านนางจ้อย บุตรวงศ์ถึงประปา	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	500,000	500,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมวางท่อ)บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จากสี่แยกบ้านนางนวลจันทร์ประสิทธิ์ขึ้นออกถึงสุดเขตตำบลโคกสูงไปทาง ต.คลองเมือง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบที่ อบต.กำหนด	1,000,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
14	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ที่ 5 จากที่ดิน นายประสิทธิ์ พรหมานอก ถึงหนองไทร	โครงการ ก่อสร้างถนน ลูกรังจาก หนองบกกถึง หนองไทร บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ ที่ 5	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	200,000	200,000	-	-	-	ก่อสร้างถนน ลูกรังตามแบบ ที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
15	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จากถนนใหญ่บริเวณที่ นางวันทอง จิมนอก ถึงนายนายพวง ทศภักดิ์	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทาง ในการสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ลูกรังตามแบบ ที่ อบต. กำหนด	200,000	-	200,000	-	-	ประชาชน ร้อย ละ 80 ได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 6 จากบ้านผู้ช่วยจัน หอมวัน ถึงสามแยกไปฟาร์มหมู	เพื่อให้ ประชาชนใน ตำบลได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบ ที่ อบต. กำหนด	250,000	250,000	-	-	-	ประชาชน ร้อย ละ 80 ได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 6 จาก บ้านนายสนามชัย ลวงงาม ถึงบ้านนางสวาส ชัยปรุ	เพื่อให้ ประชาชนใน ตำบลได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบ ที่ อบต. กำหนด	250,000	250,000	-	-	-	ประชาชน ร้อย ละ 80 ได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
18	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จากที่ดิน นายจันทา วัคไธสง ถึงที่ นายน้อย ปะทีหัง	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทาง ในการสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ลูกรังตามแบบ ที่ อบต. กำหนด	200,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อย ละ 80 ได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง จากประปาบ้าน หนองหว้าถึงสามแยกที่ดิน นางทัศนีย์ เดชสายบัวบ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 6	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทาง ในการสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ลูกรังตามแบบ ที่ อบต. กำหนด	-	300,000	-	-	-	ประชาชน ร้อย ละ 80 ได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กกรอบ สระตะเคียน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ ประชาชนใน ตำบลได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบ ที่ อบต. กำหนด	500,000	500,000	500,000	-	-	ประชาชน ร้อย ละ 80 ได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายประหยัด สอนไธสง ถึงสิ้นสุดคลองอีสาน เขียวบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบที่กำหนด	300,000	300,000	300,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
22	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 จากที่ดินนายสวัสดิ์ ช่างเหล็ก ถึงหนองปักกิ่งช่วงที่ 2 จากที่ดินนายสวัสดิ์ ช่างเหล็ก ถึงที่ดินนายชยังกูร ฝอยทอง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังตามแบบที่กำหนด	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าโรงเรียนบ้านโคกสูงคุขาด ถึงสี่แยกศาลากลางบ้านคุขาด(หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง)	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางตามแบบที่กำหนด	500,000	500,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากที่ดินนายสุวรรณสินสุพรรณ ถึง นายพอน ตัปไธสง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้าง ถนนคสล.ตามแบบที่กำหนด	250,000	250,000	250,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 จากหน้าวัดบ้านโนนจันทา	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางตามแบบที่ อบต.กำหนด	4,000,000	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จากสระศึกฤทธิ์ถึงเขตบ้านโพธิ์ทอง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางตามแบบที่ อบต.กำหนด	10,000,000	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังตามแบบที่ อบต.กำหนด	250,000	250,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
28	โครงการซ่อมแซมลูกรังไหลคลองจากใต้หนองใหญ่ถึงสระตะเคียน(หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด)	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ก่อสร้างถนนลูกรังตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากศาลากลางหมู่บ้านถึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	500,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
30	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด จาก บ้านนายอัย พฤษภา ถึงสนามกีฬา	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้าง ถนนคสล.ตามแบบที่ อบต. กำหนด	350,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินหนองบุญนาก หมู่ที่ 4 บ้านสะเดาหวาน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	3,000,000	-	-	-	-	ครัวเรือนมีระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
32	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ จากฟาร์มนางสมร ชุมนวน ถึงบ้านสระตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังตามแบบที่ อบต. กำหนด	200,000	-	-	200,000	-	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
33	โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อให้มีเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน	500,000	-	-	-	-	คุณภาพของน้ำดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า จากนายสวัสดิ์ ทูลาไธสงถึงหนองมะเกลือ	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังตามแบบที่ อบต. กำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
35	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังหมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า จากบ้านนางคำมี ป้องคำ ไหลถึงฟาร์มหมู นายทองวัด สุนทวงษ์	เพื่อให้ ประชาชนใน ตำบลได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบที่ อบต. กำหนด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ประชาชน ร้อย ละ 90 ได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
36	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังหมู่ที่ 7 บ้านสระ ตะเคียน จากสระตะเคียน ถึงหนองผือ	เพื่อให้ ประชาชนใน ตำบลได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตามแบบที่ อบต. กำหนด	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชน ร้อย ละ 90 ได้รับ การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
37	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังคันคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง จากถนนลาดยาง หมายเลข 4019 ถึงหนอง มะเกลือ	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 3,410 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
38	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง จากถนนลาดยาง หมายเลข 4019 ถึงที่ นายน้อย สิ้นสุพรรณ	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
39	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง จากที่ดิน นายสุวรรณ สิ้นสุพรรณ ถึงที่ดิน นายสบิน โพธิ์ศาลา	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
40	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง(เสริมดิน) หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง จากถนนลาดยาง หมายเลข 4019 ถึงที่ดิน นายสุดที่ ประทุมผา	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ดินพร้อมลง ลูกรัง(เสริม ดิน) ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
41	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง จากบ้าน นายจริต ดีสุข ถึงบ้าน นางสุพัตรา ชัยนิยม	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ	200,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด จากรอบหนองผือ ถึงที่ดิน นายพรหมา แทนนคร	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้าง ถนนดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,555 เมตร	150,000	150,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
43	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ จากที่ดินนางสุพรรณี ชนะน้อย ถึงที่ดิน นายบุญเยี่ยม โสตาพัฒน์	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง จุดเริ่มต้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร	-	-	130,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
44	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสะเดาหวาน จากถนนลาดยาง วัดสะเดาหวานถึงที่ดิน นายทา สิ้นสุพรรณิ	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร	175,000	-	-	175,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
45	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสะเดาหวาน จากถนนลาดยางทาง หลวงแผ่นดินถึงเขต ต. หนองชัยศรี	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร	-	-	225,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
46	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสะเดาหวาน จากถนนลาดยางทาง หลวงแผ่นดินถึง วัดป่าสะเดาหวาน	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร	130,000	-	130,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโนน สมบูรณ์ จากที่ดินนาย สมบูรณ์ คำวันดีถึงสุดเขต บ้านสระตะเคียน	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร	222,000	-	-	222,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
48	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ จากคลองอีสานเขียวถึง สามแยกหนองผือ บริเวณ ที่ดินนายอุดมศักดิ์ คำภา	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร	170,000	-	-	170,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
49	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า จากบ้านนางเมตตา นิมิตร ถึงปลายนาขายบุญมาก ปะดิงทาเน	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร	200,000	-	-	200,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
50	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า จากวัดบ้านหนองหว้าถึงที่ นายประมวล พานดวง แก้ว	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร	-	-	200,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
51	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านสระตะเคียน จากนา นางสาวบุญมี ออโธสงถึง นา นางทองดี กริมกระโทก	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร	232,500	-	232,500	-	232,500	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
52	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านสระตะเคียน จากคลองอีसानเขียว บริเวณที่นา นายสดชา อินทร์นอก ถึง หนองผือ	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
53	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังคันคลองอีसानเขียว หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขา จากถนนลาดยาง หมายเลข 4019 ถึงที่ดิน นายพรมมา พรหล่อ	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร	-	200,000	-	-	200,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
54	โครงการ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง พร้อมลง ลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนอง นกเขา ช่วงที่ 1 จากที่ดิน นายน้อย นาอุดม ถึง ที่นายทวี เดชดี ช่วงที่ 2 จากที่ดิน นายทวี เดชดี ถึงที่ นายสาลี เดชดี ช่วงที่ 3 จากที่ นาย สดใส สอน ไธสง	เพื่อให้ ประชาชน ได้ใช้ เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมลงลูกรัง <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร <u>ช่วงที่ 3</u> ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	330,000	-	-	330,000	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้รับการ สัญจร สะดวก ปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
55	โครงการ เป่าล้างบ่อ บาดาล ภายใน ตำบล	เพื่อให้ ประชาชน มีแหล่งน้ำ ใช้ในการ อุปโภค บริโภค เพิ่มมาก ขึ้น	เป่าล้างบ่อบาดาล -หมู่ที่ 2 จำนวน 2 บ่อ -หมู่ที่ 4 จำนวน 2 บ่อ -หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ -หมู่ที่ 6 จำนวน 3 บ่อ -หมู่ที่ 7 จำนวน 1 บ่อ -หมู่ที่ 8 จำนวน 3 บ่อ รวมจำนวน 12 บ่อ	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	ประชาชน ร้อยละ 100 มีน้ำใช้ เพียงพอ ในฤดูแล้ง	ประชาชน มีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสมพร ทองงามจุดสิ้นสุดที่ดินนายชัยยง เพ็ญนอก	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 183 เมตร	350,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสามารถ ทองหล่อถึงที่บ้านนายสุรวิทย์ เทียงอวน	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 393 เมตร	250,000	-	250,000	-	-	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จากสามแยกที่ดินนายพิชิต วงศ์จันทร์ถึงสี่แยกที่ดินนางสมควร เครือพิมาย	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร	500,000	-	500,000	-	500,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายจริต ดีสุขถึงโรงเรียนบ้านโคกสูง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร	250,000	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
60	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จากที่ดิน นายชิน เยี่ยมมโนถึงที่ดิน นายสุดที่ ประทุมผา	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร	100,000	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จากที่ดิน นายสงวน แสมนัน ถึงที่ดิน นายภานิช ทศหล้า	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร	-	135,000	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จากบ้าน นายสมศรี เทียมจันทร์ ถึงสะพานค้ำกฤทธิ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร	-	350,000	-	-	350,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสำราญ ทองภูบาล ถึงบ้าน นายทองสุข ศรีหาบุญทัน	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร	-	300,000	-	-	300,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
64	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จากสระน้ำคึกฤทธิ์ถึงที่ดิน นายแสง โพธิ์ไต้	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
65	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 จากบ้านนางฉลิ ศรีเมือง ถึงที่ดิน นางนิติตา ฤทธิ์คง (ข้างโรงสีชุมชน)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร	18,000	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
66	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 จากทางแยกบ้านนางกฤษณา ชื่นเพชร ถึงแยกที่ดิน นายผัด บัวไข	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร	16,000	-	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินหอดังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด บริเวณสระน้ำหนองบุญนา	-	450,000	-	-	-	ครัวเรือนมีระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
68	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยาง หมายเลข 4019 บริเวณที่ นายพิเชษฐ์ เพ็ญนอก ถึง ฟาร์มหมู นายสมศักดิ์ พรหมานอก	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร	75,000	75,000	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
69	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยาง บริเวณที่ดิน นายผจญ เขื่อนรัมย์ ถึง คลองหนองเต็ง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	125,000	-	-	125,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
70	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยาง บริเวณที่นายอุทัย จิมจารย์ ถึงหนองปักกิ่ง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร	-	140,000	-	-	140,000	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยาง(เส้นหนองเต็ง)บริเวณที่ดิน นายนาย ยิมผุ้ถึงบ้าน นายณรงค์ โสตรรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร	-	-	90,000	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวกปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
72	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จากที่ดิน นายคุณ ป้องคำไหล ถึงสระหนองไผ่	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร	24,000	-	-	24,000	-	ประชาชน พึงพอใจใน การ สัญจรสะดวก ปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังคันคลอง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 จากถนนลาดยาง หมายเลข 4019 บริเวณที่ นายสมัย รัตนเวตกุล ถึง ที่ดินนายพรมมา พรหล่อ	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ลูกรัง จุดเริ่มต้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,190 เมตร	200,000	-	200,000	-	200,000	ประชาชน พึงพอใจใน การ สัญจรสะดวก ปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
74	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านหนองนกเขา หมู่ ที่ 8 จากถนนลาดยาง หมายเลข 4019 ถึงคลอง บริเวณที่นายสุดใจ สอน ไธสง	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร	150,000	-	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจใน การ สัญจรสะดวก ปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 จากบ้าน นายพล ศรีคนานุรักษ์ จุดสิ้นสุดที่ดิน นายบุญมี ถนนกลาง	เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้เส้นทางใน การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร	200,000	-	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจใน การ สัญจรสะดวก ปลอดภัยร้อยละ 100	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
76	โครงการก่อสร้างประปา หอดึงเหล็กเก็บน้ำรูปทรง ถ้วยแชมเปญ บ้านหนอง หว้า หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชน มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้าง ประปาหอดึง เหล็กเก็บน้ำ รูปทรงถ้วย แชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์ เมตร (สระหนอง แปน)	-	450,000	-	-	-	ครัวเรือนร้อย ละ 100 มีน้ำ ใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้เพียงพอ ต่อการอุปโภค และบริโภค	ก่อสร้าง ระบบผลิต น้ำประปา ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ตามแบบที่ อบต. กำหนด (สระหนอง หว้า)	-	250,000	-	-	-	ครัวเรือนมี ระบบน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอต่อการ อุปโภคและบริโภค เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างประปาผิว ดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่1	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้าง ระบบประปา ตามแบบที่ อบต. กำหนด	3,500,000	-	-	-	-	ครัวเรือนร้อย ละ 100 มีน้ำ ใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านการเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ : ด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
79	โครงการก่อสร้าง ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนอง หว้า หมู่ที่ 6	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างระบบ ประปาตาม แบบที่ อบต. กำหนด	3,500,000	-	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ 100 มีน้ำ ใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้าง ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระ ตะเคียน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างระบบ ประปาตาม แบบที่ อบต. กำหนด	3,500,000	-	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ 100 มีน้ำ ใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
81	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายในตำบล	เพื่อให้ ประชาชนใน ตำบลได้รับ ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด บริเวณจุด เสี่ยง หมู่ที่ 1- 8	1,000,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 70 ได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนักปลัด
รวม 81 โครงการ				43,887,500	12,420,000	9,902,500	6,616,000	7,342,500			

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
อบต.โคกสูง หนองก่ จ.บุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการอุดหนุน/ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนในตำบล	เพื่อให้ ประชาชนมี อาชีพ มี รายได้เพิ่ม มากขึ้น	อุดหนุน/ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม อาชีพ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ในตำบล	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 50 ของกลุ่ม อาชีพที่ ได้รับการ สนับสนุน	ประชาชนมี อาชีพ มี รายได้ เพิ่มขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม
รวม 1 โครงการ				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 การดำเนินการตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกสูงในรอบปีที่ผ่านมา

การประเมินผลการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	โครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนา	โครงการที่ปฏิบัติ ได้	คิดเป็นร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่	58	45	77.58
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต พัฒนาอาชีพและการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	19	15	78.94
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา การกีฬานันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	15	13	86.66
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ ส่งเสริมการเกษตร	5	1	20.00
รวมทั้งสิ้น	97	74	76.29

การประเมินผลการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	โครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนา	โครงการที่ปฏิบัติ ได้	คิดเป็นร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่	39	33	84.62
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและการบริหารบ้านเมืองที่ดี	16	13	81.25
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬานันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	16	11	68.75
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	3	1	33.33
รวมทั้งสิ้น	74	58	78.38

การประเมินผลการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	โครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนา	โครงการที่ปฏิบัติ ได้	คิดเป็นร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่	32	23	71.88
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและการบริหารบ้านเมืองที่ดี	23	20	86.96
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬานันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	16	9	56.25
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	4	1	25
รวมทั้งสิ้น	75	53	70.67

การประเมินผลการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	โครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนา	โครงการที่ปฏิบัติ ได้	คิดเป็นร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่	38		
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและการบริหารบ้านเมืองที่ดี	19	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬานันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	18		
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	3		
รวมทั้งสิ้น	78		

(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลในเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลใน ภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

สรุปผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คิดเป็นร้อยละ 76.29 ของโครงการทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คิดเป็นร้อยละ 78.38 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งปีงบประมาณพ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 70.67ของโครงการทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการที่ดำเนินการนั้นได้นับบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ และการถ่ายโอนภารกิจ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่กว้างขวาง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลก็พยายามที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

4.2 ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้ความสอดคล้องกัน
- 2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินได้ในปีงบประมาณนั้น
- 4) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
